
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

(การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๔ 

วันพุธที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๒ อาคารอ านวยการ 

ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
 

_____________________________________ 
 
ผู้เข้าประชุม 
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
๑. พลเอก สุกิจ  ขมะสุนทร กรรมการ ท าหน้าที่ประธานกรรมการ 
๒. พันเอก ดร. นที  ศุกลรัตน์ กรรมการ 
๓. พลโท ดร. พีระพงษ์  มานะกิจ กรรมการ 
๔. รศ. ประเสริฐ  ศีลพิพัฒน์ กรรมการ 
๕. ผศ. ดร. ธวัชชัย  จิตรภาษ์นันท์ กรรมการ 
๖. นายประวิทย์  ลี่สถาพรวงศา กรรมการ 
๗. นายไตรรัตน์  วิริยะศิริกุล รองเลขาธิการ รักษาการแทนเลขาธิการ กสทช.  

ท าหน้าที่เลขานุการ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. พลต ารวจตรี เลิศศักดิ์  วิทยาพันธุ์ เลขานุการ กรรมการ กสทช.  

 
เจ้าหน้าที่การประชุม 
๑. นายเฉลิมชัย  ก๊กเกียรติกุล ผู้ช่วยเลขาธิการ กสทช. สายงานบริหารองค์กร 
๒. นายขจรศักดิ์  ทานานนท์ ผู้อ านวยการส านักประธานกรรมการและการประชุม 
๓. นายวรพงษ์  นิภากรพันธ์ ผู้อ านวยการส านักสื่อสารองค์กร 
๔. นายณพ  อังคะสุวพลา ผู้อ านวยการส่วน ส านักประธานกรรมการและ 

การประชุม 
๕. นางสุชนัน  โชคสิทธิกร ผู้อ านวยการส่วน ส านักประธานกรรมการและ 

การประชุม 
๖. นายบุญยิ่ง  โหมดเทศน์ ผู้ปฏิบัติงานด้านการประชุม กสทช. ประจ าเลขาธิการ 

กสทช. 
๗. นางนภาพร  เก่งสาร นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง 

ส านักประธานกรรมการและการประชุม 
๘. นางสาวสุชญา  สดศรี นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง 

ส านักประธานกรรมการและการประชุม 



๒ 
 

 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
 
ประธาน กล่าวเปิดการประชุม และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ : เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

๑. ขอบคุณกรรมการทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ วันนี้เป็นการประชุม กสทช. 
ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๔ ซึ่งเป็นการประชุมในรูปแบบออนไลน์ ทั้งนี้ เพ่ือป้องกันการ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และเป็นไปตามข้อก าหนด ออกตามความ
ในมาตรา ๙ แห่งพระราชก าหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ 
(ฉบับที่ ๒๘) เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยยกระดับความเข้มข้นของ
มาตรการและการบังคับใช้อย่างจริงจัง เพ่ือแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินได้คลี่คลาย
โดยเร็วที่สุด 

๒. ขอขอบคุณกรรมการ กสทช. ทุกท่านที่ไปร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร
ชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ ์ พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ เพ่ือแสดงความจงรักภักดี
และน้อมร าลึก ในพระมหากรุณาธิคุณที่ ทรงมีต่ อพสกนิกรชาวไทย ณ 
สถานีโทรทัศน์ ช่อง ๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา 

๓. ส านักงาน กสทช. ได้มีหนังสือเรียนราชเลขานุการในพระองค์ฯ เพ่ือขอ
พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะกรรมการ กสทช. และผู้บริหาร
ส านักงาน กสทช. เข้าเฝ้าทูลเกล้าทูลละอองธุลีพระบาท พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เพ่ือทูลเกล้าถวายเงิน
โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จ านวน ๒๐ คน ในวันพุธที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ซึ่งใน
วันจันทร์ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ผู้ที่เข้าเฝ้าฯ จะต้องไปตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัส 
COVID–19 โดยการเก็บสิ่งส่งตรวจทางจมูกและปาก (Swap Test) ที่โรงพยาบาล
กรุงเทพ  

 
มติที่ประชุม รับทราบเรื่องตามท่ีประธาน กสทช. แจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 
 
 
 

๙. นางสาวพรวิไล  แจ่มมณี นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับต้น  
ส านักประธานกรรมการและการประชุม 



๓ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ : รับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๔ วันพุธที่ ๗ กรกฎาคม 

๒๕๖๔  
 
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๔ วันพุธที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ :  รายงานผลการด าเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๔ วันพุธที่ ๗ กรกฎาคม 

๒๕๖๔  
 
มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการด าเนินการตามมติ กสทช. ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๔ วันพุธที่ ๗ 

กรกฎาคม ๒๕๖๔ จ านวน ๔๒ เรื่อง ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ :  เรื่องเพื่อทราบ 
 

รองเลขาธิการ รักษาการแทนเลขาธิการ กสทช. ขอให้ที่ประชุมรับทราบเรื่องเพ่ือทราบ
ตามเอกสาร จ านวน ๑๖ เรื่อง ดังนี ้
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑  : รายงานผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาประจ า กสทช. (รศ. ประเสริฐ ศีลพิพัฒน์) 

ประจ าเดือนเมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๔ : กสทช. รศ. ประเสริฐฯ 
 
มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาประจ า กสทช. รศ. ประเสริฐ  ศีลพิพัฒน์ 

ประจ าเดือนเมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๔ จ านวน ๓ ท่าน ได้แก่ นายเหรียญชัย 
เรียววิไลสุข  ดร. เชิดชัย ขันธ์นะภา  และนายไพรัช วรปาณิ ทั้งนี้ ตามข้อ ๑๑ วรรคสอง 
ของระเบียบ กทช. ว่าด้วยการจ้างที่ปรึกษา ผู้ปฏิบัติงาน เลขานุการ และผู้ช่วย 
เลขานุการประจ า กทช. พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามเอกสารที่ กสทช. รศ. ประเสริฐฯ เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ : รายงานผลการด าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในกิจการโทรคมนาคม ประจ าเดือน

มีนาคม ๒๕๖๔ : รท. 
 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการด าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในกิจการโทรคมนาคม 
ประจ าเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ ตามข้อ ๖ (๔) ของระเบียบ กสทช. ว่าด้วยการไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทระหว่างผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมและผู้ร้องเรียน 
พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
 

 
 
 



๔ 
 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย์ฯ ขอยืนยันข้อสังเกตในลักษณะเดิม นั่นคือ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

ไม่จ าเป็นต้องด าเนินการหรือจัดท าเป็นกลไกที่แยกต่างหากออกมาจากกระบวนการ
จัดการเรื่องร้องเรียน ซึ่งผลการด าเนินการที่ผ่านมาพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าไม่ประสบ
ความส าเร็จและไม่เป็นที่นิยมแต่อย่างใด โดยมีปริมาณการไกล่เกลี่ยลดน้อยลง
จนกระทั่งไม่เหลือเรื่องให้ด าเนินการเลยมาอย่างต่อเนื่องระยะเวลาหนึ่งแล้ว  
ซึ่งส านักงาน กสทช. ก็ได้รับที่จะไปด าเนินการปรับปรุงหรือยกเลิกประกาศ กสทช. 
ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นก็ขอให้เร่งด าเนินการให้แล้วเสร็จและเสนอที่ประชุม กสทช. 
พิจารณาต่อไป เพ่ือไม่ต้องทิ้งงานที่ไม่มีความหมายนี้ไว้ให้กับคณะ กสทช. ชุดต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๓ : รายงานผลการด าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในกิจการโทรคมนาคม ประจ าเดือน

เมษายน ๒๕๖๔ : รท. 
 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการด าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในกิจการโทรคมนาคม 
ประจ าเดือนเมษายน ๒๕๖๔ ตามข้อ ๖ (๔) ของระเบียบ กสทช. ว่าด้วยการไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทระหว่างผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมและผู้ร้องเรียน 
พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย์ฯ ขอยืนยันข้อสังเกตในลักษณะเดิม นั่นคือ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

ไม่จ าเป็นต้องด าเนินการหรือจัดท าเป็นกลไกที่แยกต่างหากออกมาจากกระบวนการ
จัดการเรื่องร้องเรียน ซึ่งผลการด าเนินการที่ผ่านมาพิสูจน์ให้เห็นแล้ วว่าไม่ประสบ
ความส าเร็จและไม่เป็นที่นิยมแต่อย่างใด โดยมีปริมาณการไกล่เกลี่ยลดน้อยลง
จนกระทั่งไม่เหลือเรื่องให้ด าเนินการเลยมาอย่างต่อเนื่องระยะเวลาหนึ่งแล้ว  
ซึ่งส านักงาน กสทช. ก็ได้รับที่จะไปด าเนินการปรับปรุงหรือยกเลิกประกาศ กสทช.  
ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นก็ขอให้เร่งด าเนินการให้แล้วเสร็จและเสนอที่ประชุม กสทช. 
พิจารณาต่อไป เพ่ือไม่ต้องทิ้งงานที่ไม่มีความหมายนี้ไว้ให้กับคณะ กสทช. ชุดต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๔ : รายงานผลการด าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในกิจการโทรคมนาคม ประจ าเดือน

พฤษภาคม ๒๕๖๔ : รท. 
 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการด าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในกิจการโทรคมนาคม 
ประจ าเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ ตามข้อ ๖ (๔) ของระเบียบ กสทช. ว่าด้วยการไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทระหว่างผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมและผู้ร้องเรียน พ.ศ. 
๒๕๕๕ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
 

 
 
 



๕ 
 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย์ฯ ขอยืนยันข้อสังเกตในลักษณะเดิม นั่นคือ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

ไม่จ าเป็นต้องด าเนินการหรือจัดท าเป็นกลไกที่แยกต่างหากออกมาจากกระบวนการ
จัดการเรื่องร้องเรียน ซึ่งผลการด าเนินการที่ผ่านมาพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าไม่ประสบ
ความส าเร็จและไม่เป็นที่นิยมแต่อย่างใด โดยมีปริมาณการไกล่เกลี่ยลดน้อยลง
จนกระทั่งไม่เหลือเรื่องให้ด าเนินการเลยมาอย่างต่อเนื่องระยะเวลาหนึ่งแล้ว  
ซึ่งส านักงาน กสทช. ก็ได้รับที่จะไปด าเนินการปรับปรุงหรือยกเลิกประกาศ กสทช.  
ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นก็ขอให้เร่งด าเนินการให้แล้วเสร็จและเสนอที่ประชุม กสทช. 
พิจารณาต่อไป เพ่ือไม่ต้องทิ้งงานที่ไม่มีความหมายนี้ไว้ให้กับคณะ กสทช. ชุดต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๕  : รายงานสรุปผลการตรวจสอบและด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับการ 

ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ประจ าเดือนพฤษภาคม 
๒๕๖๔ : คส. 
 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานสรุปผลการตรวจสอบและด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับ 
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามพระราชบัญญัติวิทยุ
คมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ 
โทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ประจ าเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ 
ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ทั้งนี้ ให้ส านักงาน กสทช. เร่งด าเนินการตาม
กฎหมายกับผู้กระท าความผิดโดยเคร่งครัดต่อไป  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๖ : รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและเสนอความเห็น

เกี่ยวกับการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ระหว่างวันที่ ๙ มีนาคม – ๑๑ 
มิถุนายน ๒๕๖๔ : ชท. 

 
มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและเสนอ

ความเห็นเกี่ยวกับการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ระหว่างวันที่ ๙ มีนาคม  
– ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ทั้งนี้ ตามข้อ ๑๕ ของระเบียบ กสทช. ว่าด้วยการแต่งตั้ง 
การปฏิบัติหน้าที่ และการจ่ายค่าตอบแทนของคณะอนุกรรมการ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย์ฯ มีข้อสังเกตว่า คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและเสนอความเห็น

เกี่ยวกับการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมมีข้อสังเกตต่อรายงานการศึกษา
เรื่องอัตราค่าตอบแทนการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม (ค่า IC) โดยเฉพาะ
ปี ๒๕๖๘ ผลการศึกษาออกมาที่ไม่สอดคล้องกับผลการศึกษา ในอดีต นั่นคือ ค่า IC 
ของโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile) แพงกว่าโทรศัพท์ประจ าที่ (Fixed Line) ซึ่งไม่เคย
เกิดกรณีลักษณะนีม้าก่อน ผลการศึกษาในปี ๒๕๖๕ – ๒๕๖๗ ค่า IC ของ Fixed Line 
ยังมีอัตราที่สูงกว่าของ Mobile แต่ในปี ๒๕๖๘ Model ในส่วนของ Fixed Line 
ถูกกว่า Mobile ซึ่งที่ปรึกษาควรต้องชี้แจงว่า Global Trend เป็นลักษณะนี้ทั่วโลก



๖ 
 

หรือไม่ และมีเหตุผล ข้อมูล และสมมติฐานอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ จนถึงกับ
ท าให้ค่า IC คาดการณ ์ของปี ๒๕๖๘ ผิดไปจากเดิม 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๗  : รายงานผลการทดสอบการใช้งานคลื่นความถี่ภายหลังคณะกรรมการมีมติให้

เปลี่ยนแปลงการใช้งานคลื่นความถี่ เปลี่ยนแปลงที่ตั้งสายอากาศ หรือเปลี่ยนแปลง
ข้อมูล จ านวน ๒ สถานี : ปส. 

 
มติที่ประชุม ๑. รับทราบรายงานผลการทดสอบการใช้งานคลื่นความถี่ภายหลังคณะกรรมการ

มีมติให้เปลี่ยนแปลงการใช้งานคลื่นความถี่ เปลี่ยนแปลงที่ตั้งสายอากาศ หรือ
เปลี่ยนแปลงข้อมูล จ านวน ๒ สถานี ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑.๑ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เสกสรรธุรกิจบันเทิง สถานีวิทยุกระจายเสียง เสกสรรเรดิโอ 

ความถี่ ๙๔.๗๕ MHz จังหวัดเลย รหัสสถานี ๐๔๕๒๐๓๔๒ โดยเปลี่ยนแปลง
ที่ตั้งสถานี ที่ตั้งเครื่องส่ง และที่ตั้งสายอากาศ จากบ้านเลขที่ ๙๑ หมู่ที่ ๑๗ 
ต าบลหนองหญ้าปล้อง อ าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย เป็นบ้านเลขที่ ๒๘๐ หมู่ที่ 
๑๒ ต าบลหนองหญ้าปล้อง อ าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 

๑.๒ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศรีไพศาล เรดิโอ สถานีวิทยุกระจายเสียง ศรีไพศาลเรดิโอ 
ความถี่ ๙๗.๒๕ MHz จังหวัดก าแพงเพชร รหัสสถานี ๑๓๕๒๐๒๒๐ 
โดยเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสถานี ที่ตั้งเครื่องส่ง และที่ตั้งสายอากาศ จากบ้านเลขท่ี 
๖๙/๓ หมู่ที่ ๑ ต าบลปางมะค่า อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร 
เป็นบ้านเลขที่ ๒๖๓ หมู่ที่ ๑ ต าบลปางมะค่า อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัด
ก าแพงเพชร 

๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. ด าเนินการปรับปรุงข้อมูลในระบบฐานข้อมูล
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ทั้งนี้ ตามมติ กสท. ครั้งที่  ๑๕/๒๕๖๐ 
เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ 

๓. เห็นชอบก าหนดเงื่อนไขแนบท้ายการอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
เพ่ิมเติม กรณีการทดลองประกอบกิจการกระจายเสียงทุกประเภท ให้ก าหนดเงื่อนไข
เวลาการใช้งานคลื่นความถี่ว่า “นับตั้งแต่วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕ เป็นต้นไป 
ให้การใช้งานคลื่นความถี่เป็นการใช้งานคลื่นความถ่ีด้วยก าลังส่งต่ า ตามมาตรฐาน
ทางเทคนิคตามท่ี กสทช. ประกาศก าหนด” 

๔. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. แจ้งสถานีที่ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
ทุกสถานีทราบถึงก าหนดแนวทางการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบใบอนุญาต โดยให้มี
รายละเอียดเกี่ยวกับหลักการเปลี่ยนผ่านด้านการทดลองประกอบกิจการ 
มาตรฐานก าลังส่ง ระยะเวลาสิ้นสุดการทดลองประกอบกิจการ (ภายในปี พ.ศ. 
๒๕๖๗) เพ่ือให้ทุกสถานีทราบและเตรียมความพร้อมในการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบ
การอนุญาต 

 
 



๗ 
 
หมายเหตุ  กสทช. ประวิทย์ฯ ยืนยันตามความเห็นที่เคยแสดงไว้มาตลอดว่า จ าเป็นจะต้องมีการ

ประเมินผลและทบทวนนโยบายเรื่องการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงให้
มีกรอบระยะเวลาสิ้นสุดที่ชัดเจน โดยเฉพาะส าหรับกิจการประเภทบริการทางธุรกิจ
ที่กฎหมายได้ก าหนดวิธีการจัดสรรคลื่นความถี่เอาไว้เป็นการเฉพาะว่าต้องท าด้วย
วิธีการประมูล ย่อมควรที่จะต้องเร่งเดินหน้าสู่การจัดสรรคลื่นความถี่อย่างถูกต้อง
เหมาะสมต่อไป ไม่ควรที่จะอนุญาตให้มีการต่ออายุการทดลองประกอบกิจการไป
เรื่อยๆ อย่างไร้จุดสิ้นสุด และในกรณีที่มีการด าเนินการขัดต่อเงื่อนไขการทดลอง
ประกอบกิจการดังเช่นรายนี้ (จ านวน ๒ สถานี) ก็ควรจะมีมาตรการที่เข้มงวด 

นอกจากนี้ ล่าสุดได้มีค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที่ 
อ.๑๓๖๕/๒๕๖๓ วินิจฉัยว่าข้อ ๗ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาต
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ ขัดกับมาตรา ๔๑ วรรคสี่ 
แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่บัญญัติให้
การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพ่ือกิจการกระจายเสียงต้องค านึงถึงการแข่งขันโดยเสรี
อย่างเป็นธรรม และไม่ขัดกับมาตรา ๔๑ วรรคหก แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน 
ที่บัญญัติให้ใช้วิธีการคัดเลือกโดยวิธีการประมูลคลื่นความถี่ทั้งในระดับชาติ ระดับ
ภูมิภาค และระดับท้องถิ่น ดังนั้นจึงควรต้องเร่งแก้ไขเรื่องดังกล่าวให้ถูกต้องตาม
กฎหมายโดยเร็วที่สุด 

อีกท้ัง ไม่เห็นด้วยกับการก าหนดระยะเวลาสิ้นสุดการทดลองประกอบกิจการ
เป็นภายในปี ๒๕๖๗ เนื่องจากเกินกว่ากรอบระยะเวลาที่ก าหนดให้มีการเรียกคืน
คลื่นความถี่ในกิจการวิทยุกระจายเสียงเพ่ือน ามาจัดสรรใหม่ถึงเกือบสองปี 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๘  : รายงานผลการทดสอบการใช้งานคลื่นความถี่ภายหลังคณะกรรมการมีมติให้

เปลี่ยนแปลงความสูงสายอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียง บ้านโคกอุดม ของ
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วี.ที.อาร์. สตูมิวสิค : ปส. 

 
มติที่ประชุม ๑. รับทราบรายงานผลการทดสอบการใช้งานคลื่นความถ่ีภายหลังคณะกรรมการมีมติ

ให้เปลี่ยนแปลงความสูงสายอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียง บ้านโคกอุดม 
ของห้างหุ้นส่วนจ ากัด วี.ที.อาร์. สตูมิวสิค รหัสสถานี ๐๒๕๒๑๐๒๕ ตามเอกสาร
ที่ส านักงาน กสทช. เสนอ  

๒. เห็นชอบก าหนดเงื่อนไขแนบท้ายการอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
เพ่ิมเติม กรณีการทดลองประกอบกิจการกระจายเสียงทุกประเภท ให้ก าหนดเงื่อนไข
เวลาการใช้งานคลื่นความถี่ว่า “นับตั้งแต่วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕ เป็นต้นไป 
ให้การใช้งานคลื่นความถ่ีเป็นการใช้งานคลื่นความถ่ีด้วยก าลังส่งต่ า ตามมาตรฐาน
ทางเทคนิคตามท่ี กสทช. ประกาศก าหนด” 

 
 



๘ 
 

๓. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. แจ้งสถานีที่ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
ทุกสถานีทราบถึงก าหนดแนวทางการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบใบอนุญาต โดยให้มี
รายละเอียดเกี่ยวกับหลักการเปลี่ยนผ่านด้านการทดลองประกอบกิจการ 
มาตรฐานก าลังส่ง ระยะเวลาสิ้นสุดการทดลองประกอบกิจการ (ภายในปี พ.ศ. 
๒๕๖๗) เพ่ือให้ทุกสถานีทราบและเตรียมความพร้อมในการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบ
การอนุญาต 

 
หมายเหตุ  กสทช. ประวิทย์ฯ ยืนยันตามความเห็นที่เคยแสดงไว้มาตลอดว่า จ าเป็นจะต้องมีการ

ประเมินผลและทบทวนนโยบายเรื่องการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงให้
มีกรอบระยะเวลาสิ้นสุดที่ชัดเจน โดยเฉพาะส าหรับกิจการประเภทบริการทางธุรกิจ
ที่กฎหมายได้ก าหนดวิธีการจัดสรรคลื่นความถี่เอาไว้เป็นการเฉพาะว่าต้องท าด้วย
วิธีการประมูล ย่อมควรที่จะต้องเร่งเดินหน้าสู่การจัดสรรคลื่นความถี่อย่างถูกต้อง
เหมาะสมต่อไป ไม่ควรที่จะอนุญาตให้มีการต่ออายุการทดลองประกอบกิจการไป
เรื่อยๆ อย่างไร้จุดสิ้นสุด และการอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงข้อมูลของสถานีฯ ในส่วนที่
เป็นเรื่องส าคัญอย่างความสูงของสายอากาศ เป็นสิ่งที่ ไมค่วรเกิดขึ้น 

นอกจากนี้ ล่าสุดได้มีค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที่  
อ.๑๓๖๕/๒๕๖๓ วินิจฉัยว่าข้อ ๗ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาต
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ ขัดกับมาตรา ๔๑ วรรคสี่ 
แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่บัญญัติให้
การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพ่ือกิจการกระจายเสียงต้องค านึงถึงการแข่งขันโดยเสรี
อย่างเป็นธรรม และไม่ขัดกับมาตรา ๔๑ วรรคหก แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน 
ที่บัญญัติให้ใช้วิธีการคัดเลือกโดยวิธีการประมูลคลื่นความถี่ทั้งในระดับชาติ ระดับ
ภูมิภาค และระดับท้องถิ่น ดังนั้นจึงควรต้องเร่งแก้ไขเรื่องดังกล่าวให้ถูกต้องตาม
กฎหมายโดยเร็วที่สุด 

อีกท้ัง ไม่เห็นด้วยกับการก าหนดระยะเวลาสิ้นสุดการทดลองประกอบกิจการ
เป็นภายในปี ๒๕๖๗ เนื่องจากเกินกว่ากรอบระยะเวลาที่ก าหนดให้มีการเรียกคืน
คลื่นความถี่ในกิจการวิทยุกระจายเสียงเพ่ือน ามาจัดสรรใหม่ถึงเกือบสองปี 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๙ : การแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้รับใบอนุญาตของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล จ ากัด : 

ปส. 
 

มติที่ประชุม รับทราบการแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้รับใบอนุญาตของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล 
จ ากัด ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 

  
 
     



๙ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๐  : การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ข้อมูล ณ วันที่ ๒๑ 

มิถุนายน ๒๕๖๔ : ปส.  
 
มติที่ประชุม ๑. รับทราบผลการพิจารณาการต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 

ตามข้อ ๙ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๘ มิถุนายน ถึงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ รวมทั้งสิ้นจ านวน 
๑๒๔ สถานี ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้  
๑.๑ ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ จ านวน  ๙๑  สถานี  
๑.๒ ประเภทกิจการบริการสาธารณะ จ านวน  ๒๓  สถานี 
๑.๓ ประเภทกิจการบริการชุมชน  จ านวน  ๑๐  สถานี 

๒. เห็นชอบก าหนดเงื่อนไขแนบท้ายการอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
เพ่ิมเติม กรณีการทดลองประกอบกิจการกระจายเสียงทุกประเภท ให้ก าหนดเงื่อนไข
เวลาการใช้งานคลื่นความถี่ว่า “นับตั้งแต่วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕ เป็นต้นไป 
ให้การใช้งานคลื่นความถ่ีเป็นการใช้งานคลื่นความถ่ีด้วยก าลังส่งต่ า ตามมาตรฐาน
ทางเทคนิคตามท่ี กสทช. ประกาศก าหนด” 

๓. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. แจ้งสถานีที่ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
ทุกสถานีทราบถึงก าหนดแนวทางการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบใบอนุญาต โดยให้มี
รายละเอียดเกี่ยวกับหลักการเปลี่ยนผ่านด้านการทดลองประกอบกิจการ 
มาตรฐานก าลังส่ง ระยะเวลาสิ้นสุดการทดลองประกอบกิจการ (ภายในปี พ.ศ. 
๒๕๖๗) เพ่ือให้ทุกสถานีทราบและเตรียมความพร้อมในการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบ
การอนุญาต 

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย์ฯ ยืนยันตามความเห็นที่เคยแสดงไว้มาตลอดว่า จ าเป็นจะต้องมีการ

ประเมินผลและทบทวนนโยบายเรื่องการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงให้
มีกรอบระยะเวลาสิ้นสุดที่ชัดเจน โดยเฉพาะส าหรับกิจการประเภทบริการทางธุรกิจ
ที่กฎหมายได้ก าหนดวิธีการจัดสรรคลื่นความถี่เอาไว้เป็นการเฉพาะว่าต้องท าด้วย
วิธีการประมูล ย่อมควรที่จะต้องเร่งเดินหน้าสู่การจัดสรรคลื่นความถี่อย่างถูกต้อง
เหมาะสมต่อไป ไม่ควรที่จะอนุญาตให้มีการต่ออายุการทดลองประกอบกิจการไป
เรื่อยๆ อย่างไร้จุดสิ้นสุด  

นอกจากนี้ ล่าสุดได้มีค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที่  
อ.๑๓๖๕/๒๕๖๓ วินิจฉัยว่าข้อ ๗ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาต
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ ขัดกับมาตรา ๔๑ วรรคสี่ 
แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่บัญญัติให้
การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพ่ือกิจการกระจายเสียงต้องค านึงถึงการแข่งขันโดยเสรี
อย่างเป็นธรรม และไม่ขัดกับมาตรา ๔๑ วรรคหก แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน 
ที่บัญญัติให้ใช้วิธีการคัดเลือกโดยวิธีการประมูลคลื่นความถี่ทั้งในระดับชาติ ระดับ



๑๐ 
 

ภูมิภาค และระดับท้องถิ่น ดังนั้นจึงควรต้องเร่งแก้ไขเรื่องดังกล่าวให้ถูกต้องตาม
กฎหมายโดยเร็วที่สุด 

อีกทั้ง ไม่เห็นด้วยกับการก าหนดระยะเวลาสิ้นสุดการทดลองประกอบกิจการ
เป็นภายในปี ๒๕๖๗ เนื่องจากเกินกว่ากรอบระยะเวลาที่ก าหนดให้มีการเรียกคืน
คลื่นความถี่ในกิจการวิทยุกระจายเสียงเพ่ือน ามาจัดสรรใหม่ถึงเกือบสองปี 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๑ : ร้องเรียนขอให้เยียวยาและชดเชยกรณีที่ประสบอุบัติเหตุจากสายสื่อสารที่ไม่เป็น

ระเบียบของบริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด : ขส. 
 

มติที่ประชุม รับทราบการยุติเรื่องร้องเรียนขอให้เยียวยาและชดเชยกรณีที่ประสบอุบัติเหตุจาก
สายสื่อสารที่ไม่เป็นระเบียบของบริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด 

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย์ฯ มีข้อสังเกตต่อกรณีการเกิดอุบัติเหตุจากสายสื่อสารที่ไม่เป็น

ระเบียบ โดยฝากให้ส านักงาน กสทช. หามาตรการในเชิงป้องกันดีกว่าปล่อยให้เกิด
ปัญหา และต้องซักซ้อมความเข้าใจกับบริษัทเพ่ือหามาตรการป้องกัน ทั้งกรณีของ
สายสื่อสารด้านกิจการโทรคมนาคมและสายสื่อสารด้านกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ เหตุการณ์ในครั้งนี้ถือว่าโชคดี เพราะผู้ประสบเหตุเพียงได้รับบาดเจ็บ 
แต่ถ้าหากเกิดอุบัติเหตุจนเสียชีวิตก็อาจจะเป็นเหตุที่ท าให้ กสทช. เป็นจ าเลยสังคม
มากยิ่งขึ้น 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๒ : ร้องเรียนกรณีขอให้บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด ตรวจสอบพร้อมมีหนังสือชี้แจง

รายละเอียดกรณีที่ไม่สามารถรับชมรายการโทรทัศน์ได้ (เลขที่ ๗๕/๒๕๖๔) : บส.  
 

มติที่ประชุม รับทราบผลการยุติเรื่องร้องเรียนกรณีขอให้บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด ตรวจสอบ
พร้อมมีหนังสือชี้แจงรายละเอียดที่ไม่สามารถรับชมรายการโทรทัศน์ได้ (เลขที่  
๗๕/๒๕๖๔) ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระที่ ๔.๑๓ : ร้องเรียนกรณีขอให้ส านักงาน กสทช. ตรวจสอบการโฆษณาขายสินค้าของ

รายการ true shopping ออกอากาศผ่านโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล 
ช่อง One ล าดับที่ ๓๑ ในประเด็นที่ก าหนดราคาสินค้าด้วยต้นทุนที่สูงเกินจริง 
(เลขที่ ๙/๒๕๖๔) : บส.  
 

มติที่ประชุม รับทราบการด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียนกรณีขอให้ส านักงาน กสทช. ตรวจสอบการ
โฆษณาขายสินค้าของรายการ true shopping ออกอากาศผ่านโทรทัศน์ภาคพ้ืนดิน
ในระบบดิจิตอล ช่อง One ล าดับที่ ๓๑ ในประเด็นที่ก าหนดราคาสินค้าด้วยต้นทุนที่
สูงเกินจริง (เลขท่ี ๙/๒๕๖๔) ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 

 



๑๑ 
 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย์ฯ มีข้อสังเกตต่อกรณีการโฆษณาขายสินค้าผ่านรายการโทรทัศน์

ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ซึ่งคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ได้มีมติให้ส านักงาน กสทช. ส่งเรื่องดังกล่าวให้
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
จึ งขอฝากให้ส านักงาน กสทช. ด าเนินการต่อไป เพราะในความเห็นของ
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์อาจลืมในส่วนนี้ไป อย่างไรก็ตาม แม้ไม่มีมติก็สามารถส่งต่อได้ เนื่องจากมี
การท า MOU ระหว่างหน่วยงานมาก่อนหน้านี้แล้ว 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๔ : การแก้ไขปรับปรุงสัญญาการขายส่งและขายต่อบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบ

โครงข่ายเสมือน ระหว่างบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน) กับบริษัท 
ฟีล เทเลคอม คอร์ปอเรชั่น จ ากัด : มท. 
 

มติที่ประชุม รับทราบผลการแก้ไขปรับปรุงสัญญาการขายส่งและขายต่อบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
แบบโครงข่ายเสมือน ระหว่างบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน) กับ
บริษัท ฟีล เทเลคอม คอร์ปอเรชั่น จ ากัด ตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๓ 
เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๕ : การเห็นชอบขอบเขตงาน (Terms of Reference) ทุนประเภทที่ ๒ ประจ าปี 
๒๕๖๔ จ านวน ๘ โครงการ ของคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนา
กิจการกระจายเสียงฯ : ทบ. 
 

มติที่ประชุม รับทราบการเห็นชอบขอบเขตงาน (Terms of Reference) ทุนประเภทที่ ๒ ประจ าปี 
๒๕๖๔ จ านวน ๘ โครงการ รวมวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๑๖๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. สายงานกิจการโทรคมนาคม จ านวน ๒ โครงการ 
๒. สายงานบริหารองค์กร จ านวน ๑ โครงการ 
๓. กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ จ านวน ๕ โครงการ 

 
หมายเหตุ ๑. กสทช. ประวิทย์ฯ มีข้อสังเกตในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้  

๑.๑ การกระจายงบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติ
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ อาจไม่เหมาะสม เพราะบางวัตถุประสงค์ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณเพียงร้อยละ ๕ แต่บางวัตถุประสงค์ก็ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณเป็นจ านวนมาก อาจจะต้องมีการท า Earmark ไว้ว่า 
เป้าหมายของการจัดสรรงบประมาณตามมาตราไหนควรจะได้รับการจัดสรร
เท่าไหร่ ซึ่งไม่จ าเป็นต้องเท่ากัน แต่ไม่จ าเป็นต้องแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง 
เพราะบางวัตถุประสงค์ของกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ 



๑๒ 
 

ด้านกิจการโทรคมนาคมไม่ได้รับการจัดสรรเลย ควรพิจารณาตามความ
เหมาะสม  

๑.๒ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ กองทุนวิจัยและ
พัฒนากิจการกระจายเสียงฯ มีความเห็นว่า เรื่องการบริหารงานหลังสิ้นสุด
โครงการเป็นเรื่องส าคัญ เมื่อโครงการสิ้นสุดควรจะเกิดประโยชน์ต่อไป 
จึงควรมีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นเรื่องที่
ส านักงาน กสทช. ต้องให้ความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง และต้องพิจารณาว่าท าอย่างไร
ไม่ให้โครงการเหล่านี้หายไปหลังจากยุติการให้การสนับสนุน  

๑.๓ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ กองทุนวิจัยและ
พัฒนากิจการกระจายเสียงฯ มีความเห็นว่า โครงการยุทธศาสตร์การสื่อสาร
ในการใช้สื่อสร้างสรรค์เพ่ือสร้างการรับรู้และตระหนักถึงชาติไทยในปัจจุบัน 
และโครงการทุนวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการเพ่ือสาธารณประโยชน์
ผ่านการสื่อสารมวลชนในยุคดิจิทัล ควรปรับแก้ตัวชี้วัดผลลัพธ์ให้มีความ
ชัดเจน วัดผลได้ ขอให้ตรวจสอบว่ามีการปรับแล้วหรือไม่ เพ่ือให้เกิดความ
ชัดเจนและสามารถตรวจได้จริง มิฉะนั้นการประเมินผลโครงการก็จะเป็น
ปัญหา 

๑.๔ ขอให้ส านักงาน กสทช. ตรวจสอบเอกสารในส่วนมติของ กสทช. ตามวาระ
หน้า ๑ ซึ่งมติเดิมในข้อ ๒.๑ ระบุชัดเจนว่าจัดสรรให้ภารกิจด้านกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรคมนาคม กิจการบริหารคลื่นความถี่และดาวเทียม 
กิจการวิจัยและพัฒนาฯ แต่เมื่อแบ่งเป็นสายงานกลับกลายเป็นว่า สายงาน
บริหารองค์กรเป็นผู้ท าเรื่องการบริหารคลื่นความถี่และดาวเทียมเสนอเข้ามา 
ทั้งที่ควรจะเป็นสายงานบริหารคลื่นความถี่ฯ เพราะเป็นการจัดสรรให้สายงาน
ด้านการบริหารคลื่นความถี่และดาวเทียม ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องการบริหาร
ภายในองค์กร ในส่วนนี้อาจจะต้องพิจารณาว่า ๑) โครงสร้างส านักงาน 
กสทช. ใครเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องบริหารคลื่นความถี่และดาวเทียม เพราะ 
กสทช. จัดสรรเงินไป ๗๐ ล้านบาท แต่ไม่ปรากฏว่าสายงานด้านนี้เสนอมา 
กลับกลายเป็นด้านบริหารองค์กรเสนอมาแทน ซึ่งหากเป็นลักษณะนี้ต่อไป 
จะเป็นเรื่องการบริหารองค์กรไปหมด ส านักงาน กสทช. อาจจะต้อง
ตรวจสอบการแบ่งโครงสร้างส านักงาน กสทช. ให้ถูกต้องว่าสอดคล้องกับ
ภารกิจที่จัดสรรเงินจากกองทุนฯ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๓ 
เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ หรือไม ่
ทั้งนี้ รองเลขาธิการ รักษาการแทนเลขาธิการ กสทช. ชี้แจงว่า เนื่องจาก
ในส่วนโครงสร้างใหม่ของส านักงาน กสทช. ได้มีการเปลี่ยนให้เรื่องดาวเทียม
มาอยู่ในสายงานบริหารองค์กร จากที่เดิมอยู่กับสายงานโทรคมนาคม 

 
 



๑๓ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๖ : การใช้ช่องสัญญาณดาวเทียม ASIASAT5 เป็นการชั่วคราว เพื่อถ่ายทอดสดการ

แข่งขันกีฬาโอลิมปิก ครั้งที่ ๓๒ ของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน) : 
ดบ. 
 

มติที่ประชุม รับทราบกรณีบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน) ใช้ช่องสัญญาณดาวเทียม 
ASIASAT5 เป็นการชั่วคราว เพ่ือถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก ครั้งที่ ๓๒ 
ระหว่างวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ถึงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นภารกิจถ่ายทอด
กิจกรรมส าคัญของชาติหรือระหว่างประเทศ ตามข้อ ๑๖ (๒) (๒.๖) ของประกาศ 
กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้ช่องสัญญาณดาวเทียมต่างชาติ
ในการให้บริการในประเทศ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕ :  เรื่องเพื่อพิจารณา 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑ : เรื่องที่ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด้าน

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑ : การขอเปลี่ยนแปลงชื่อช่องรายการ CHAMPION ของบริษัท มีเดียเพล็กซ์ 

อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด : ปส. 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด้าน

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดย
อนุญาตให้บริษัท มีเดียเพล็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด เปลี่ยนแปลงชื่อช่องรายการ 
CHAMPION เป็นชื่อช่องรายการ จอมยุทธ์ 

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๔ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑.๑ เรื่อง การขอเปลี่ยนแปลงชื่อช่องรายการ CHAMPION ของบริษัท 
มีเดียเพล็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒ : การขอเปลี่ยนแปลงชื่อช่องรายการของบริษัท เอส อาร์ เค มัลติมีเดีย จ ากัด 

(มหาชน) จ านวน ๒ ช่องรายการ : ปส. 
 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
โดยอนุญาตให้บริษัท เอส อาร์ เค มัลติมีเดีย จ ากัด (มหาชน) เปลี่ยนแปลงชื่อ
ช่องรายการ จ านวน ๒ ช่องรายการ ดังนี้ 
๑. เปลี่ยนแปลงชื่อช่องรายการจาก T Variety เป็นชื่อช่องรายการ Maya Hot 

News 
๒. เปลี่ยนแปลงชื่อช่องรายการจาก TCNN สถานีข่าวเพ่ือชุมชน เป็นชื่อช่องรายการ 

TNBC 



๑๔ 
 

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๔ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑.๒ เรื่อง การขอเปลี่ยนแปลงชื่อช่องรายการของบริษัท เอส อาร์ เค 
มัลติมีเดีย จ ากัด (มหาชน) จ านวน ๒ ช่องรายการ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๓ :  การพิจารณาค าร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับ

อนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (จ านวน ๔ สถานี) : ปส. 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมเสียงข้างมาก (กสทช. พลเอก สุกิจฯ ท าหน้าที่ประธาน กสทช. กสทช. พันเอก 
ดร. นทีฯ กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ์ฯ และ กสทช. รศ. ประเสริฐฯ) มีมติ เห็นชอบ
ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด้านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงข้อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับอนุญาตทดลอง

ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง โดยก าหนดเงื่อนไขแนบท้ายการอนุญาต
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (เพ่ิมเติม) จ านวน ๔ สถานี ได้แก่ 
๑.๑ อนุญาตให้ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สัมมาเวฟ สถานีวิทยุกระจายเสียง ดี นาว เรดิโอ 

ความถี่ ๙๑.๐๐ MHz รหัสสถานี ๑๒๕๒๐๓๒๘ เปลี่ยนแปลงความสูงของ
สายอากาศ จาก ๔๕ เมตร เป็น ๖๐ เมตร  

๑.๒ อนุญาตให้ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ๙๔๗๕ ศรีเชียงใหม่ สถานีวิทยุกระจายเสียง 
ท้องถิ่นไทยศรีเชียงใหม่ ความถี่ ๙๔.๗๕ MHz รหัสสถานี ๐๖๕๒๐๒๐๐ 
เปลี่ยนแปลงที่ตั้งสถานี ที่ตั้งเครื่องส่ง และที่ตั้งสายอากาศ จากบ้านเลขที่ 
๔๔๑/๑ หมู่ที่ ๑ ซอยหลังไปรษณีย์ ต าบลพานพร้าว อ าเภอศรีเชียงใหม่ 
จังหวัดหนองคาย เป็นบ้านเลขที่ ๒๔๖ หมู่ที่ ๓ ต าบลบ้านหม้อ อ าเภอศรีเชียงใหม่ 
จังหวัดหนองคาย 

๑.๓ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ร่มเกล้า เรดิโอ สถานีวิทยุกระจายเสียง ร่มเกล้า เรดิ โอ 
ความถี่ ๙๗.๗๕ MHz รหัสสถานี ๐๒๕๒๐๐๓๕ เปลี่ยนแปลงที่ตั้งสถานี 
ที่ตั้งเครื่องส่ง และที่ตั้งสายอากาศ จากบ้านเลขที่ ๑๐๖/๓๗๔ ซอยเคหะ
ร่มเกล้า ๓๑ แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร เป็น
บ้านเลขที่ ๑๒๓๑/๒ ถนนเคหะร่มเกล้า แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง 
กรุงเทพมหานคร และเปลี่ยนแปลงความถี่จาก ๙๗.๗๕ MHz เป็น ๘๙.๒๕ MHz 
โดยให้สถานีท าการทดสอบการออกอากาศ โดยใช้ค่ามาตรฐานทางเทคนิค
ตามผลการสร้างแบบจ าลองของส านักวิศวกรรมและเทคโนโลยีในกิจการ
กระจายเสียงและโทรทัศน์ (ทส.) และให้ส านักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค
ด าเนินการตามมติที่ประชุม กสท. ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน 
๒๕๖๐ ดังนี้ 
๑.๓.๑ ก าลังส่งออกอากาศไม่เกิน ๒๗ dBW 
๑.๓.๒ ความสูงไม่เกิน ๓๐ เมตร 
๑.๓.๓ มีรัศมีการให้บริการไม่เกิน ๑๒.๓ กิโลเมตร 



๑๕ 
 

๑.๔ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เคพีเอฟ เจริญทรัพย์ สถานีวิทยุกระจายเสียง โพธิ์แจ้ เรดิโอ 
ความถี่ ๑๐๖.๗๕ MHz รหัสสถานี ๐๒๕๒๑๔๖๖ เปลี่ยนแปลงความถี่จาก 
๑๐๖.๗๕ MHz เป็น ๙๒.๒๕ MHz โดยให้สถานีท าการทดสอบการออกอากาศ 
โดยใช้ค่ามาตรฐานทางเทคนิคตามผลการสร้างแบบจ าลองของส านักวิศวกรรม
และเทคโนโลยีในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ทส.) และให้ส านักงาน 
กสทช. ส่วนภูมิภาคด าเนินการตามมติที่ประชุม กสท. ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๐ 
เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ดังนี้ 
๑.๔.๑ ก าลังส่งออกอากาศไม่เกิน ๒๗ dBW 
๑.๔.๒ ความสูงไม่เกิน ๓๐ เมตร 
๑.๔.๓ มีรัศมีการให้บริการไม่เกิน ๑๒.๓ กิโลเมตร 

๒. เห็นชอบก าหนดเงื่อนไขแนบท้ายการอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
เพ่ิมเติม กรณีการทดลองประกอบกิจการกระจายเสียงทุกประเภท ให้ก าหนดเงื่อนไข
เวลาการใช้งานคลื่นความถี่ว่า “นับตั้งแต่วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕ เป็นต้นไป 
ให้การใช้งานคลื่นความถ่ีเป็นการใช้งานคลื่นความถ่ีด้วยก าลังส่งต่ า ตามมาตรฐาน
ทางเทคนิคตามท่ี กสทช. ประกาศก าหนด” 

๓. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. แจ้งสถานีที่ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
ทุกสถานีทราบถึงก าหนดแนวทางการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบใบอนุญาต โดยให้มี
รายละเอียดเกี่ยวกับหลักการเปลี่ยนผ่านด้านการทดลองประกอบกิจการ 
มาตรฐานก าลังส่ง ระยะเวลาสิ้นสุดการทดลองประกอบกิจการ (ภายในปี พ.ศ. 
๒๕๖๗) เพ่ือให้ทุกสถานีทราบและเตรียมความพร้อมในการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบ
การอนุญาต 

อนึ่ง ที่ประชุมเสียงข้างน้อย (กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ และ กสทช. ประวิทย์ฯ) ขอสงวน
ความเห็น โดย กสทช. ประวิทย์ฯ ขอยืนยันตามความเห็นที่เคยแสดงไว้มาตลอดว่า 
จ าเป็นจะต้องมีการประเมินผลและทบทวนนโยบายเรื่องการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงให้มีกรอบระยะเวลาสิ้นสุดที่ชัดเจน โดยเฉพาะส าหรับกิจการ
ประเภทบริการทางธุรกิจที่กฎหมายได้ก าหนดวิธีการจัดสรรคลื่นความถี่เอาไว้เป็น
การเฉพาะว่าต้องท าด้วยวิธีการประมูล ย่อมควรที่จะต้องเร่งเดินหน้าสู่การจัดสรร
คลื่นความถี่อย่างถูกต้องเหมาะสมต่อไป ไม่ควรที่จะอนุญาตให้มีการต่ออายุการ
ทดลองประกอบกิจการไปเรื่อยๆ อย่างไร้จุดสิ้นสุด และการอนุญาตให้เปลี่ยนแปลง
ข้อมูลของสถานีฯ ในส่วนที่เป็นเรื่องส าคัญอย่างที่ตั้งสถานี ที่ตั้งเครื่องส่ง ที่ตั้ง
สายอากาศ และความสูงของสายอากาศ เป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดข้ึน 

นอกจากนี้ ล่าสุดได้มีค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที่ 
อ.๑๓๖๕/๒๕๖๓ วินิจฉัยว่าข้อ ๗ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาต
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ ขัดกับมาตรา ๔๑ วรรคสี่ 
แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่บัญญัติให้
การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพ่ือกิจการกระจายเสียงต้องค านึงถึงการแข่งขันโดยเสรี
อย่างเป็นธรรม และไม่ขัดกับมาตรา ๔๑ วรรคหก แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน 



๑๖ 
 

ที่บัญญัติให้ใช้วิธีการคัดเลือกโดยวิธีการประมูลคลื่นความถี่ทั้งในระดับชาติ ระดับ
ภูมิภาค และระดับท้องถิ่น ดังนั้นจึงควรต้องเร่งแก้ไขเรื่องดังกล่าวให้ถูกต้องตาม
กฎหมายโดยเร็วที่สุด 

อีกทั้ง ไม่เห็นด้วยกับการก าหนดระยะเวลาสิ้นสุดการทดลองประกอบกิจการ
เป็นภายในปี ๒๕๖๗ เนื่องจากเกินกว่ากรอบระยะเวลาที่ก าหนดให้มีการเรียกคืน
คลื่นความถี่ในกิจการวิทยุกระจายเสียงเพ่ือน ามาจัดสรรใหม่ถึงเกือบสองปี 

 
หมายเหตุ ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๔ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม 

กสทช. วาระที่ ๕.๑.๓ เรื่อง การพิจารณาค าร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลของสถานี
วิทยุกระจายเสียงที่ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
(จ านวน ๔ สถานี) 

๒. กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๕/๑๑๘ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม 
๒๕๖๔ ขอให้บันทึกความเห็นไว้ในรายงานการประชุม วาระท่ี ๕.๑.๓ ดังนี้ 

“ผมขอสงวนความเห็นในการพิจารณาค าร้องขอเปลี่ยนแปลงที่ตั้ ง
สายอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง ประเภทกิจการทางธุรกิจ อันเป็นสาระส าคัญในการประกอบ
กิจการ และการอนุญาตอาจก่อให้เกิดช่องทางในการแสวงหาประโยชน์ในทางธุรกิจ
ตามมาได้ ประกอบกับเมื่อมีแนวมตินับตั้งแต่การประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ 
เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ได้เห็นชอบก าหนดเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาต
ทดลองประกอบกิจการให้ใช้งานคลื่นความถี่ด้วยก าลังส่งต่ าตามมาตรฐานทาง
เทคนิคที่ กสทช. ประกาศก าหนด นับตั้งแต่วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕ เป็นต้นไป 
เพ่ือเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบใบอนุญาตตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย จึงเห็นควรยุติ
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลในการทดลองประกอบกิจการในทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับ
มาตรฐานเทคนิคทั้งหมด” 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๔ : พิจารณาค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงส าหรับผู้ทดลองประกอบ

กิจการวิทยุกระจายเสียงที่ยื่นค าขอฯ ภายหลังใบอนุญาตสิ้นสุดลง จ านวน ๒ สถานี 
(ข้อมูล ณ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔) : ปส.   

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมเสียงข้างมาก (กสทช. พลเอก สุกิจฯ ท าหน้าที่ประธาน กสทช. กสทช. พันเอก 

ดร. นทีฯ กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ์ฯ และ กสทช. รศ. ประเสริฐฯ) มีมติเห็นชอบ
ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด้านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. อนุมัติให้ใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงแก่ผู้ทดลองประกอบ

กิจการ จ านวน ๒ สถานี โดยมีระยะเวลาการทดลองประกอบกิจการ ๑ ปีนับตั้งแต่
วันที่ กสทช. มีมติ ดังนี้ 

 



๑๗ 
 

๑.๑ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เก้าเก้าเก้า (999) สถานีวิทยุกระจายเสียง รวม เรดิโอ 
รหัสสถานี ๑๓๕๒๐๔๙๗ คลื่นความถี่ ๑๐๐.๒๕ MHz จังหวัดพิษณุโลก  

๑.๒ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เฟสต้าแมนโปรโมชั่น เซ็นเตอร์ สถานีวิทยุกระจายเสียง 
เฟสต้าแมน เอฟเอ็ม รหัสสถานี ๑๓๕๒๐๑๘๗ คลื่นความถี่ ๙๘.๐๐ MHz 
จังหวัดก าแพงเพชร 

๒. เห็นชอบก าหนดเงื่อนไขแนบท้ายการอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
เพ่ิมเติม กรณีการทดลองประกอบกิจการกระจายเสียงทุกประเภท ให้ก าหนดเงื่อนไข
เวลาการใช้งานคลื่นความถี่ว่า “นับตั้งแต่วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕ เป็นต้นไป 
ให้การใช้งานคลื่นความถ่ีเป็นการใช้งานคลื่นความถ่ีด้วยก าลังส่งต่ า ตามมาตรฐาน
ทางเทคนิคตามท่ี กสทช. ประกาศก าหนด” 

๓. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. แจ้งสถานีที่ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
ทุกสถานีทราบถึงก าหนดแนวทางการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบใบอนุญาต โดยให้มี
รายละเอียดเกี่ยวกับหลักการเปลี่ยนผ่านด้านการทดลองประกอบกิจการ 
มาตรฐานก าลังส่ง ระยะเวลาสิ้นสุดการทดลองประกอบกิจการ (ภายในปี พ.ศ. 
๒๕๖๗) เพ่ือให้ทุกสถานีทราบและเตรียมความพร้อมในการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบ
การอนุญาต 

อนึ่ง ที่ประชุมเสียงข้างน้อย (กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ และ กสทช. ประวิทย์ฯ) ขอสงวน
ความเห็น โดย กสทช. ประวิทย์ฯ ยืนยันตามความเห็นที่เคยแสดงไว้มาตลอดว่า 
จ าเป็นจะต้องมีการประเมินผลและทบทวนนโยบายเรื่องการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงให้มีกรอบระยะเวลาสิ้นสุดที่ชัดเจน โดยเฉพาะส าหรับกิจการ
ประเภทบริการทางธุรกิจที่กฎหมายได้ก าหนดวิธีการจัดสรรคลื่นความถี่เอาไว้เป็น
การเฉพาะว่าต้องท าด้วยวิธีการประมูล ย่อมควรที่จะต้องเร่งเดินหน้าสู่การจัดสรร
คลื่นความถี่อย่างถูกต้องเหมาะสมต่อไป ไม่ควรที่จะอนุญาตให้มีการต่ออายุการ
ทดลองประกอบกิจการไปเรื่อยๆ อย่างไร้จุดสิ้นสุด  

นอกจากนี้ ล่าสุดได้มีค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที่ 
อ.๑๓๖๕/๒๕๖๓ วินิจฉัยว่าข้อ ๗ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาต
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ ขัดกับมาตรา ๔๑ วรรคสี่ 
แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระ
จายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่บัญญัติให้การ
อนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพ่ือกิจการกระจายเสียงต้องค านึงถึงการแข่งขันโดยเสรี
อย่างเป็นธรรม และไม่ขัดกับมาตรา ๔๑ วรรคหก แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน 
ที่บัญญัติให้ใช้วิธีการคัดเลือกโดยวิธีการประมูลคลื่นความถี่ทั้งในระดับชาติ ระดับ
ภูมิภาค และระดับท้องถิ่น ดังนั้นจึงควรต้องเร่งแก้ไขเรื่องดังกล่าวให้ถูกต้องตาม
กฎหมายโดยเร็วที่สุด 

อีกทั้ง ไม่เห็นด้วยกับการก าหนดระยะเวลาสิ้นสุดการทดลองประกอบกิจการ
เป็นภายในปี ๒๕๖๗ เนื่องจากเกินกว่ากรอบระยะเวลาที่ก าหนดให้มีการเรียกคืน
คลื่นความถี่ในกิจการวิทยุกระจายเสียงเพ่ือน ามาจัดสรรใหม่ถึงเกือบสองปี 

 



๑๘ 
 
หมายเหตุ ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๔ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม 

กสทช. วาระที่ ๕.๑.๔ เรื่อง พิจารณาค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
ส าหรับผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่ยื่นค าขอฯ ภายหลัง
ใบอนุญาตสิ้นสุดลง จ านวน ๒ สถานี (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔) 

๒. กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๕/๑๑๘ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม 
๒๕๖๔ ขอให้บันทึกความเห็นไว้ในรายงานการประชุม วาระท่ี ๕.๑.๔ ดังนี้ 

“ผมขอสงวนความเห็นในการพิจารณาค าขอทดลองประกอบกิจการ
กระจายเสียง ประเภทกิจการทางธุรกิจ ซึ่งยื่นค าขอทดลองประกอบกิจการ
ภายหลังอายุใบอนุญาตสิ้นสุดลง สะท้อนประเด็นปัญหาการก ากับดูแลกลุ่ม
ผู้ทดลองวิทยุ อีกทั้งมีข้อสังเกตว่าส านักงานใช้ระยะเวลาในการพิจารณาและ
วิเคราะห์นานถึง ๔ ปี ๖ เดือนก่อนน าเสนอต่อ กสทช. จึงเห็นควรให้ก ากับดูแล
ด้วยความเฉียบขาด ไม่ต่อใบอนุญาตให้อีก 

ทั้งนี้หากพิจารณานับแต่วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ กระทั่งถึงปัจจุบัน 
ผมได้มีบันทึกสงวนความเห็นกรณีซึ่งที่ประชุม กสทช. เห็นชอบให้ต่ออายุวิทยุ
ทดลองประกอบกิจการทั้งที่ยื่นภายหลังสิ้นสุดใบอนุญาตและที่ปรากฏว่ากระท า
ผิดเงื่อนไขการทดลองประกอบกิจการไว้ในการประชุมทุกครั้ง ประกอบกับเมื่อมี
แนวมตินับตั้งแต่การประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๔ ได้เห็นชอบก าหนดเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
ให้ใช้งานคลื่นความถี่ด้วยก าลังส่งต่ าตามมาตรฐานทางเทคนิคที่ กสทช. ประกาศ
ก าหนด นับตั้งแต่วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕ เป็นต้นไป เพ่ือเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบ
ใบอนุญาตตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย จึงเห็นควรไม่ให้ต่อใบอนุญาตในกรณี
ที่ปรากฏว่ามีการกระท าความผิดหรือฝ่าฝืนเงื่อนไขการทดลองประกอบกิจการ
ในทุกกรณ”ี  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๕ : การยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์เพื่อให้บริการ

โครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ระดับท้องถิ่น และเพื่อ
ให้บริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่แบบบอกรับสมาชิก ของบริษัท เคเบิล 
มีเดีย เน็ตเวิร์ค จ ากัด : ปส.   

 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด้าน

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. อนุญาตให้บริษัท เคเบิล มีเดีย เน็ตเวิร์ค จ ากัด ยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการ

กระจายเสียงหรือโทรทัศน์เพื่อให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ที่
ไม่ใช้คลื่นความถี่ระดับท้องถิ่น และเพ่ือให้บริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่แบบ
บอกรับสมาชิก ช่องรายการ ศรีตรัง เคเบิลทีวี ตามความประสงค์ของบริษัท ตั้งแต่
วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป 



๑๙ 
 

๒. ให้บริษัท เคเบิล มีเดีย เน็ตเวิร์ค จ ากัด ด าเนินการภายหลังได้รับอนุญาตให้ยกเลิก
ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์เพ่ือให้บริการโครงข่าย
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี ดังนี้  
๒.๑ ด าเนินการช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี และน าเงินส่งเข้ากองทุนวิจัย

และพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม 
เพ่ือประโยชน์สาธารณะ จนถึงวันที่ยกเลิกการประกอบกิจการ ภายใน ๖๐ วัน
นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ยกเลิกการประกอบ
กิจการ  

๒.๒ ด าเนินการรื้อถอนสายเคเบิลที่มีการพาดสายไว้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
และแจ้งผลการด าเนินการรื้อถอนสายเคเบิลให้ส านักงาน กสทช. ทราบ
ภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ได้ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๔ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๕ เรื่อง การยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
เพ่ือให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ระดับท้องถิ่น 
และเพ่ือให้บริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่แบบบอกรับสมาชิก ของบริษัท เคเบิล 
มีเดีย เน็ตเวิร์ค จ ากัด 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๖ : การขอขยายระยะเวลาการอนุญาตใช้คลื่นความถี่เพื่อการทดลองส่งสัญญาณ

โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ระดับภูมิภาค (Regional Content) ของ
กรมประชาสัมพันธ์ : ปส. 

 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด้าน

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
โดยเห็นชอบการขยายระยะเวลาการอนุญาตใช้คลื่นความถี่เพ่ือการทดลองส่ง
สัญญาณโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ระดับภูมิภาค (Regional Content) 
ของกรมประชาสัมพันธ์ ออกไปอีก ๖ เดือนนับแต่วันที่สิ้นสุดการอนุญาต (๑๗ กรกฎาคม 
๒๕๖๔) พร้อมทั้งให้ปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้
คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เพ่ือทดลองหรือทดสอบเป็น
การชั่วคราว และเงื่อนไขในการอนุญาตอย่างเคร่งครัด รวมทั้งต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
และบทบัญญัติกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้องด้วย 
ทั้งนี้ ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เพ่ือทดลองหรือทดสอบเป็นการชั่วคราว ไม่ได้มีการ
ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์เพ่ือทดลองหรือทดสอบเป็นการชั่วคราวในกรณีที่มีการขอขยาย
ระยะเวลาการอนุญาตไว้ ดังนั้น กรมประชาสัมพันธ์จึงไม่มีหน้าที่ต้องช าระค่าธรรมเนียม
การอนุญาตดังกล่าว 



๒๐ 
 

อนึ่ง กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ ขอเปิดเผยความเห็น โดยจะจัดท าบันทึกความเห็น
จัดส่งให้ในภายหลัง 

 
หมายเหตุ ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๔ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๖ เรื่อง การขอขยายระยะเวลาการอนุญาตใช้คลื่นความถี่เพ่ือ
การทดลองส่งสัญญาณโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ระดับภูมิภาค 
(Regional Content) ของกรมประชาสัมพันธ์ 

๒. กสทช. ประวิทย์ฯ มีข้อสังเกตดังนี้ ๑) ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การ
อนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เพ่ือทดลอง
หรือทดสอบเป็นการชั่วคราว ก าหนดให้ผู้ได้รับการอนุญาตส่งรายงานผลการ
ทดลองทดสอบให้คณะกรรมการทราบ ดังนั้น ขอฝากส านักงาน กสทช. ติดตาม
รายงานผลการทดลองทดสอบและส่งเป็นไฟล์ให้กรรมการ กสทช. ด้วย เพ่ือให้
ครบถ้วนตามประกาศ และ ๒) เรื่องค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ใน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เพ่ือทดลองหรือทดสอบเป็นการชั่วคราว 
เนื่องจากในประกาศฯ ไม่ได้มีการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมเอาไว้ในส่วนที่
เกี่ยวกับการขอขยายระยะเวลาการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ฯ ส านักงาน กสทช. 
จึงมีความเห็นว่ากรมประชาสัมพันธ์ไม่มีหน้าที่ต้องช าระค่าธรรมเนียมการอนุญาต 
ซึ่งในเรื่องนี้ถือว่ามีความย้อนแย้ง เนื่องจากในการขออนุญาตทดลองหรือทดสอบ
ครั้งแรกมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม อีกทั้งยังเป็นจุดที่มีความแตกต่างจากด้าน
โทรคมนาคม เพราะในข้อ ๒๑ วรรคสอง ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์
การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพ่ือการทดลองหรือการทดสอบเป็นการชั่วคราวใน
กิจการวิทยุคมนาคมและกิจการโทรคมนาคม ก าหนดว่า กรณีผู้ได้รับการต่ออายุ
การอนุญาตหรือใบอนุญาต ให้น าความตามวรรคหนึ่งมาใช้โดยอนุโลม นั่นก็คือ
ต้องช าระค่าตอบแทนการใช้คลื่นความถี่และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตด้วย ดังนั้น 
ถ้าหากเป็นไปได้ ส านักงาน กสทช. ควรทบทวนทั้งระบบเพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์
ให้ชัดเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกัน มิฉะนั้น การที่ส านักงาน กสทช. บอกว่า
ไมก่ าหนดไว้จึงเรียกเก็บค่าธรรมเนียมไม่ได ้อาจจะเป็นปัญหาข้อกฎหมายต่อไปใน
อนาคต จึงขอฝากให้ส านักงาน กสทช. ปรับปรุงประกาศ กสทช. ให้สอดคล้องกันทั้ง
สองด้านกิจการด้วย 

๓. กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๕/๑๑๙ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
ขอให้แนบบันทึกความเห็นไว้ท้ายรายงานการประชุม จ านวน ๒ หน้า ทั้งนี้ ตาม
มติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ วาระท่ี ๒.๑ 

 
 
 
 
 



๒๑ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๗ : การขอขยายระยะเวลาการอนุญาตทดลองส่งสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินใน

ระบบดิจิตอลเพื่อการศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID–19) ของกระทรวงศึกษาธิการ จ านวน ๑๒ ช่องรายการ : 
ปส.   

 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด้าน

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
โดยเห็นชอบการขยายระยะเวลาการอนุญาตทดลองส่งสัญญาณโทรทัศน์ภาคพ้ืนดิน
ในระบบดิจิตอลเพ่ือการศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID–19) ของกระทรวงศึกษาธิการ จ านวน ๑๒ ช่องรายการ 
ออกไปอีก ๖ เดือนนับแต่วันที่สิ้นสุดการอนุญาต (๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๔) พร้อมทั้งให้
ปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เพ่ือทดลองหรือทดสอบเป็นการชั่วคราว และเงื่อนไข
ในการอนุญาตอย่างเคร่งครัด รวมทั้งต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และบทบัญญัติ
กฎหมายอื่นที่เก่ียวข้องด้วย  
ทั้งนี้ ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เพ่ือทดลองหรือทดสอบเป็นการชั่วคราว ไม่ได้มีการ
ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์เพ่ือทดลองหรือทดสอบเป็นการชั่วคราวในกรณีที่มีการขอขยาย
ระยะเวลาการอนุญาตไว้ ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการจึงไม่มีหน้าที่ต้องช าระค่าธรรมเนียม
การอนุญาตดังกล่าว 

 
หมายเหตุ ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๔ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม 

กสทช. วาระที่ ๕.๑.๗ เรื่อง การขอขยายระยะเวลาการอนุญาตทดลองส่ง
สัญญาณโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลเพ่ือการศึกษาในช่วงสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID–19) ของกระทรวง 
ศึกษาธิการ จ านวน ๑๒ ช่องรายการ 

๒. กสทช. ประวิทย์ฯ มีข้อสังเกตเช่นเดียวกับระเบียบวาระที่ ๕.๑.๖ นั่นคือ ๑) ให้
ส านักงาน กสทช. ติดตามรายงานผลการทดลองทดสอบ เพ่ือให้เป็นไปตามที่
ก าหนดในประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ใน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เพ่ือทดลองหรือทดสอบเป็นการชั่วคราว 
เพ่ือจะได้พิจารณาว่ามีการปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือไม่ อย่างไร มีผลสัมฤทธิ์เช่นไร 
และมีอุปสรรคอะไรหรือไม่ ๒) ฝากให้ทบทวนปรับปรุงประกาศในส่วนของ
ค่าธรรมเนียมในส่วนการขยายระยะเวลา และในกรณีนี้ยังมีประเด็นของข้อ ๑๗ 
วรรคสอง ซึ่งระบุไว้ว่าเฉพาะกรณีสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิชาการ ท าให้เกิด
ความไม่แน่ใจว่ากระทรวงศึกษาเข้าข่ายหรือไม่ 



๒๒ 
 

อย่างไรก็ตาม กรณีนี้ก็ถือเป็นเหตุจ าเป็นที่ต้องเห็นชอบอยู่แล้วเนื่องจาก
เป็นการออกอากาศเพ่ือการศึกษาทางไกลในช่วงที่เกิดสถานการณ์แพร่ระบาด
ของโรคระบาด 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๘ : การด าเนินคดีปกครองหมายเลขด าที่ อร. ๗๔/๒๕๖๔ ระหว่างบริษัท กรุงเทพ

โทรทัศน์และวิทยุ จ ากัด ผู้ฟ้องคดี กับ กสทช. ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และส านักงาน 
กสทช. ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ : มส.   

 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด้าน

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดย
เห็นชอบการก าหนดแนวทางการด าเนินคดีปกครองหมายเลขด าที่ อร. ๗๔/๒๕๖๔ 
ระหว่างบริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จ ากัด ผู้ฟ้องคดี กับ กสทช. ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ 
และส านักงาน กสทช. ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๓ ดังนี้ 
๑. มอบหมายให้รองประธาน กสทช. (พันเอก ดร. นที  ศุกลรัตน์) เป็นผู้รับผิดชอบ

ด าเนินคดีแทน กสทช. ต่อไปจนเสร็จสิ้น  
๒. เห็นชอบแนวทางการจัดท าค าแก้อุทธรณ์ในคดีปกครองหมายเลขด าที่ อร. ๗๔/๒๕๖๔ 

ระหว่างบริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จ ากัด ผู้ฟ้องคดี กับ กสทช. ผู้ถูกฟ้อง
คดีท่ี ๑ และส านักงาน กสทช. ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๓ 

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๔ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑.๘ เรื่อง การด าเนินคดีปกครองหมายเลขด าที่ อร. ๗๔/๒๕๖๔ ระหว่าง
บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จ ากัด ผู้ฟ้องคดี กับ กสทช. ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และ
ส านักงาน กสทช. ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๓  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๙ : การด าเนินคดีปกครองหมายเลขด าที่ อร. ๗๕/๒๕๖๔ ระหว่างบริษัท บีอีซี– 

มัลติมีเดีย จ ากัด ผู้ฟ้องคดี กับส านักงาน กสทช. ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และ กสทช. 
ผู้ถูกฟ้องคดท่ีี ๒ : มส.   
 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด้าน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
โดยเห็นชอบการก าหนดแนวทางการด าเนินคดีปกครองหมายเลขด าที่ อร. ๗๕/๒๕๖๔ 
ระหว่างบริษัท บีอีซี–มัลติมีเดีย จ ากัด ผู้ฟ้องคดี กับส านักงาน กสทช. ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ 
และ กสทช. ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ ดังนี้ 
๑. มอบหมายให้รองประธาน กสทช. (พันเอก ดร. นที  ศุกลรัตน์) เป็นผู้รับผิดชอบ

ด าเนินคดีแทน กสทช. ต่อไปจนเสร็จสิ้น  
๒. เห็นชอบแนวทางการจัดท าค าแก้อุทธรณ์ เช่นเดียวกันกับการจัดท าค าให้การ

และค าให้การเพิ่มเติมต่อศาลปกครองกลาง ประกอบกับค าวินิจฉัยของ
ศาลปกครองกลาง 



๒๓ 
 
 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๔ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑.๙ เรื่อง การด าเนินคดีปกครองหมายเลขด าที่ อร. ๗๕/๒๕๖๔ ระหว่าง
บริษัท บีอีซี–มัลติมีเดีย จ ากัด ผู้ฟ้องคดี กับส านักงาน กสทช. ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และ 
กสทช. ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑๐ : ข้อร้องเรียนกรณีการออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชนสวนป่าห้วยพูด 

คลื่นความถี่ ๑๐๕.๗๕ MHz จังหวัดพัทลุง (ประเภทกิจการบริการชุมชน) ไม่เป็นไป
ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ : ผส.   

 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด้าน

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
โดยเห็นชอบให้ยุติการด าเนินการตามค าร้องเรียน เนื่องจากขาดข้อเท็จจริงหรือการ
กระท าที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน ตามข้อ ๑๐ (๓) ของประกาศ กสทช. เรื่อง การ
ก าหนดขั้นตอนและระยะเวลาแล้วเสร็จในการพิจารณาค าขอหรือค าร้องเรียนด้าน
กิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๔ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑.๑๐ เรื่อง ข้อร้องเรียนกรณีการออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียง
ชุมชนสวนป่าห้วยพูด คลื่นความถี่ ๑๐๕.๗๕ MHz จังหวัดพัทลุง (ประเภทกิจการ
บริการชุมชน) ไม่เป็นไปตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการ
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑๑ : เรื่องร้องเรียนกรณีปัญหาการรบกวนการรับชมรายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม

ระบบ C–Band จ านวน ๕๙ ราย : บส. 
 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด้าน

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. ยุติเรื่องร้องเรียนกรณีปัญหาการรบกวนการรับชมรายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม

ระบบ C–Band จ านวน ๕๙ ราย เนื่องจากผลการวัดสัญญาณไม่พบว่าคลื่นความถี่
ของสัญญาณโทรศัพท์ 5G ย่าน ๒๖๐๐ MHz ท าให้เกิดการรบกวนคลื่นความถี่
ส าหรับการรับบริการโทรทัศน์ดาวเทียมระบบ C–Band ย่าน ๓๔๐๐ – ๔๒๐๐ MHz 
ทั้งนี้ พบว่า ปัญหาการรบกวนอาจเกิดจากหัวรับสัญญาณดาวเทียม (LNB) ที่ผู้ร้องเรียน
ใช้งานรับสัญญาณครอบคลุมคลื่นย่าน ๒๖๐๐ MHz ซึ่งปัญหาดังกล่าวมิได้เกิดจาก
ความผิดของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมและผู้ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์เพ่ือให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือ



๒๔ 
 

โทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ รวมทั้งไม่ปรากฏว่า กสทช. ได้ก าหนดให้
มีการชดเชยเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นตามกรณีดังกล่าว  

๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. แจ้งผู้ร้องเรียนถึงสาเหตุของปัญหาการรับชม
พร้อมทั้งแจ้งช่องทางติดต่อบริษัทที่ถูกร้องเรียน เพ่ือรับค าแนะน าเรื่องการเปลี่ยน
อุปกรณ์รับสัญญาณ LNB และหากผู้ร้องเรียนประสงค์จะด าเนินการตามกฎหมาย
กับบริษัทที่ถูกร้องเรียน หรือกรณีเรียกร้องค่าชดเชยความเสียหาย ผู้ร้องเรียน
สามารถน าเรื่องดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค (สคบ.) เพ่ือให้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ต่อไป หรือผู้ร้องเรียนอาจใช้
สิทธิในทางศาลในการเรียกร้องค่าเสียหายได้  

๓. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์เพ่ือให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 
ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ ตามค าร้อง เพ่ือขอความร่วมมือให้จัดท า
ช่องทางการติดต่อส าหรับผู้ร้องเรียนรายที่ประสบปัญหาการรับชมเพ่ื อให้
ค าแนะน าเรื่องการเปลี่ยนอุปกรณ์รับสัญญาณ LNB 

 
หมายเหตุ ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๔ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม 

กสทช. วาระที่ ๕.๑.๑๑ เรื่อง ร้องเรียนกรณีปัญหาการรบกวนการรับชมรายการ
โทรทัศน์ผ่านดาวเทียมระบบ C–Band จ านวน ๕๙ ราย 

๒. กสทช. ประวิทย์ฯ มีข้อสังเกตดังนี้ ๑) ในอนาคตการ Roll Out ความถี่ย่าน 
๒๖๐๐ MHz จะเพ่ิมข้ึนไปเรื่อยๆ ซ่ึงจะท าให้เกิดปัญหาลักษณะนี้เพิ่มขึ้น จึงขอให้
ส านักงาน กสทช. ซักซ้อมความเข้าใจกับผู้ให้บริการอุปกรณ์ดาวเทียมว่าจะต้อง
ประชาสัมพันธ์ล่วงหน้ากับผู้รับบริการ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจกรณีต้องเปลี่ยน
อุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม LNB รุ่นที่มีวงจรกรองความถี่ย่าน ๒๖๐๐ MHz 
เพราะท าให้เกิดความเข้าใจผิดว่าความถี่ย่าน ๒๖๐๐ MHz ไปรบกวนระบบ
โทรทัศน์ผ่านดาวเทียมระบบ C–Band ซึ่งตามข้อเท็จจริงเป็นคนละย่านความถี่
กันอยู่แล้ว และ ๒) เนื่องจากในอนาคตก็จะต้องน าคลื่นความถี่ย่าน C–Band 
มาจัดสรรเพ่ือประมูลในกิจการโทรคมนาคมภายหลังจากการสิ้นสุดสัญญา
สัมปทาน ซึ่งที่ผ่านมาส านักงาน กสทช. เคยแจ้งว่า ในขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษา
เกี่ยวกับคลื่นความถี่ย่าน C–Band ในเรื่องการ์ดแบนด์ (Guard Band) และเรื่อง
การรบกวนกัน (Interference) ดังนั ้นส านักงาน กสทช. ควรเร่งรัดติดตาม
ความคืบหน้าการด าเนินการและจัดท า Spectrum Road Map ของการประมูล
คลื่นความถี่ย่าน C–Band ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว  

 
 
 
 



๒๕ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑๒ : กรณีบริษัท วัน สามสิบเอ็ด จ ากัด ช่องรายการ ONE มีการออกอากาศรายการ

โดยมีการโฆษณาบริการหรือสินค้าที่อาจเข้าข่ายเป็นการโฆษณาเกินกว่า
ระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด : บส.  
 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด้าน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
โดยมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีค าสั่งเตือนทางปกครองให้บริษัท วัน สามสิบเอ็ด 
จ ากัด ช่องรายการ ONE ระงับการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการ
กระจายเสียงและโทรทัศน์ โดยยุติการโฆษณาบริการหรือสินค้าเกินกว่าระยะเวลาที่
กฎหมายก าหนด หรือบ่อยครั้งที่เป็นผลให้ผู้บริโภครับชมรายการอย่างไม่ต่อเนื่อง 
เนื่องจากบริษัท วัน สามสิบเอ็ด จ ากัด ช่องรายการ ONE มีการออกอากาศโฆษณา
บริการหรือสินค้าเมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ ระหว่างช่วงเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. 
มีระยะเวลาโฆษณารวมทั้งสิ้น ๑๖.๑๗ นาที และระหว่างช่วงเวลา ๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. 
มีระยะเวลารวมทั้งสิ้น ๑๘.๑๖ นาที และเมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ระหว่าง
ช่วงเวลา ๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. มีระยะเวลาโฆษณารวมทั้งสิ้น ๑๗.๔๙ นาที และ
ระหว่างช่วงเวลา ๒๑.๐๐ – ๒๒.๐๐ น. มีระยะเวลาโฆษณารวมทั้งสิ้น ๑๖.๓๔ นาที 
ซึ่งเป็นการโฆษณาบริการหรือสินค้าเกินชั่วโมงละ ๑๒ นาทีครึ่ง อันเป็นการกระท า
ความผิดตามข้อ ๕ (๘) ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระท าที่เป็นการเอาเปรียบ
ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยทันทีที่ได้รับ
หนังสือแจ้ง ทั้งนี้ หากบริษัท วัน สามสิบเอ็ด จ ากัด ช่องรายการ ONE ฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบัติตามค าสั่ งดังกล่ าว กสทช. จะก าหนดโทษปรับทางปกครองเป็นเงิน 
๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท และปรับอีกวันละ ๕๐,๐๐๐ บาท ตลอดระยะเวลาที่ยังไม่ปฏิบัติ
ตามค าสั่ง    
 

หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๔ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 
วาระที่ ๕.๑.๑๒ เรื่อง กรณีบริษัท วัน สามสิบเอ็ด จ ากัด ช่องรายการ ONE มีการ
ออกอากาศรายการโดยมีการโฆษณาบริการหรือสินค้าที่อาจเข้าข่ายเป็นการโฆษณา
เกินกว่าระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑๓ : ข้อร้องเรียนกรณีการออกอากาศรายการของช่องรายการโทรทัศน์ภาคพื้นดินใน

ระบบดิจิตอล ช่องสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (ช่อง ๓) อาจมีเนื้อหาไม่เหมาะสม : 
ผส.  

 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด้าน

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
 
 



๒๖ 
 

๑. ให้ยุติการด าเนินการตามค าร้องเรียน กรณีขอให้ตรวจสอบการน าเสนอข่าวเศรษฐี
อินเดียแห่เช่าเหมาล า บินหนีโควิด–๑๙ บางล าบินเข้าไทย และกรณีการโพสต์ภาพ
และข้อความทาง Facebook ส่วนตัวเกี่ยวกับหญิงสาวที่เข้ารับวัคซีนซิโนแวคที่
จังหวัดอุดรธานีแล้วเกิดผลข้างเคียง เนื่องจากมิได้เป็นการออกอากาศทางกิจการ
โทรทัศน์  

๒. ให้ยุติการด าเนินการตามค าร้องเรียน กรณีการออกอากาศรายการ “คุยให้คิด” 
เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ทางช่องสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (ช่อง ๓) 
เนื่องจากไม่เข้าข่ายเป็นเนื้อหาสาระที่ขัดต่อมาตรา ๓๗ พระราชบัญญัติการ
ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑  

๓. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือขอความร่วมมือไปยังองค์กรกระจายเสียง
และแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์
ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ช่องสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (ช่อง ๓) เพ่ือให้ใช้
ความระมัดระวังในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ข้อเท็จจริง และความ
น่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลก่อนออกอากาศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้อมูลเฉพาะด้าน 
ข้อมูลทางวิชาการ หรืองานวิจัย ควรน าข้อมูลมาจากผู้เชี่ยวชาญ หรือได้รับการ
ตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนั้นๆ ก่อนน าเสนอ รวมทั้งต้องน าเสนออย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วน รอบด้าน และเป็นกลาง ทั้งนี้ เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานทาง
วิชาชีพสื่อสารมวลชน เนื่องจากการออกอากาศรายการ “ข่าวค่ า มิติใหม่ท่ัวไทย” 
เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ มีการน าเสนอข่าวเกี่ยวกับประสิทธิภาพวัคซีน
ป้องกันโรคโควิด–๑๙ สายพันธุ์แอฟริกาใต้ที่ไม่ถูกต้อง และท าให้ประชาชนเกิด
ความเข้าใจทีค่ลาดเคลื่อน 

 
หมายเหตุ ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๔ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม 

กสทช. วาระที่ ๕.๑.๑๓ เรื่อง ข้อร้องเรียนการออกอากาศรายการของช่องรายการ
โทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ช่องสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (ช่อง ๓) 

๒. กสทช. ประวิทย์ฯ มีข้อสังเกตว่า เป็นเรื่องดีที่มีการจัดให้ความรู้กับสถานีโทรทัศน์
เกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูลเรื่องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด–๑๙) ที่ถูกต้อง 
โดยเฉพาะเรื่องประสิทธิภาพของวัคซีน เพราะในขณะนี้เรื่องการฉีดวัคซีนเป็น
สิ่งจ าเป็นส าหรับการหยุดยั้งการแพร่ระบาดของการติดเชื้อโควิด–๑๙ ส านักงาน 
กสทช. จึงควรซักซ้อมความเข้าใจกับช่องรายการและสถานีโทรทัศน์ด้วยว่า ไม่ควร
สื่อสารในลักษณะที่จะท าให้ประชาชนเกิดความลังเลใจในการฉีดวัคซีน ไม่ว่าจะ
เป็นวัคซีนจากประเทศใดก็ตาม เพราะรัฐบาลมีแผนที่จะให้วัคซีนสลับ platform 
ซึ่งจะท าให้สามารถสร้างภูมิคุ้มกันได้เร็วขึ้นและหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโควิด
สายพันธุ์เดลต้าได้รวดเร็ว ซึ่งคาดการณ์ว่าโควิดสายพันธุ์เดลต้าจะแพร่ระบาด
สูงสุดในอีกประมาณ ๑ – ๒ เดือนข้างหน้า ถ้าหากแต่ละช่องรายการยังมีการ
สื่อสารออกอากาศให้ประชาชนรู้สึกลังเลไม่ต้องการฉีดวัคซีนจะเป็นปัญหาใน
อนาคตที่จะถึงนี้อย่างมาก 

 



๒๗ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑๔ : การขออุทธรณ์ค าสั่งพิจารณาลงโทษห้างหุ้นส่วนจ ากัด บุรีรัมย์เวิลด์ ต่อข้อร้องเรียน

กรณีตรวจสอบพบการออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียงบ้านกรวดเวิลด์ 
คลื่นความถี่ ๙๙.๒๕ MHz จังหวัดบุรีรัมย์ (ประเภทกิจการทางธุรกิจ) น าเสนอ
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับดวงตา อาจมีเนื้อหาไม่เหมาะสม : ผส.  

 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด้าน

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
โดยมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งให้ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บุรีรัมย์เวิลด์ 
ผู้รับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงบ้านกรวดเวิลด์ คลื่นความถ่ี 
๙๙.๒๕ MHz จังหวัดบุรีรัมย์ (ประเภทกิจการทางธุรกิจ) ทราบว่า มติที่ประชุม กสทช. 
ถือเป็นที่สุดในฝ่ายบริหาร ไม่อาจอุทธรณ์ได้ หากห้างหุ้นส่วนจ ากัด บุรีรัมย์เวิลด์ 
ไม่พอใจค าสั่งดังกล่าว สามารถใช้สิทธิโต้แย้งคัดค้านโดยการยื่นฟ้องต่อศาลปกครอง
เท่านั้น ทั้งนี้ เป็นไปตามมาตรา ๔๔ มาตรา ๔๘ ประกอบมาตรา ๘๗ แห่งพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๔ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๑๔ เรื่อง การขออุทธรณ์ค าสั่งพิจารณาลงโทษห้างหุ้นส่วนจ ากัด บุรีรัมย์
เวิลด์ ต่อข้อร้องเรียนกรณีตรวจสอบพบการออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียง
บ้านกรวดเวิลด์ คลื่นความถี่ ๙๙.๒๕ MHz จังหวัดบุรีรัมย์ (ประเภทกิจการทางธุรกิจ) 
น าเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่เก่ียวข้องกับดวงตา อาจมีเนื้อหาไม่เหมาะสม 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑๕ : การขออนุญาตด าเนินการโครงการทดลองส่งสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินใน

ระบบดิจิทัลของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา : ปส. 
 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด้าน

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
ดังนี้ 
๑. เห็นชอบให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาใช้คลื่นความถี่ในกิจการโทรทัศน์เพ่ือ

การทดลองหรือทดสอบเป็นการชั่วคราวผ่านโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินใน
ระบบดิจิตอล ระดับชาติ ของบริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) โดยใช้หมายเลขช่อง
ความถี่วิทยุมัลติเพล็กซ์ที่ ๓ ตามประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุส าหรับ
กิจการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒)  

๒. เห็นชอบให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาใช้คลื่นความถี่วิทยุที่ได้รับอนุญาต
ส าหรับการทดสอบเป็นระยะเวลาไม่เกิน ๖ เดือนนับแต่วันที่ กสทช. มีมติ  

๓. เห็นชอบให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาออกอากาศแบบความคมชัดปกติ 
(SD) จ านวน ๑ ช่องรายการ โดยใช้หมายเลขช่องรายการโทรทัศน์หมายเลข ๗  

 



๒๘ 
 

๔. เห็นชอบให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาช าระค่าธรรมเนียมการอนุญาตตาม
อัตราค่าธรรมเนียมแนบท้ายประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้
คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เพ่ือทดลองหรือทดสอบ
เป็นการชั่วคราว และให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาวางเงินประกันความเสียหาย
ที่อาจเกิดกับบุคคลอ่ืนจากการทดสอบแก่ส านักงาน กสทช. ในอัตราร้อยละ ๕ 
ของมูลค่าโครงการ ภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ได้รับอนุญาต  

๕. เห็นชอบให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาด าเนินการให้เป็นไปตามประกาศ 
กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์เพ่ือทดลองหรือทดสอบเป็นการชั่วคราว รวมทั้งประกาศและ
กฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง  

๖. เห็นชอบในหลักการการก าหนดเงื่อนไขการทดสอบการประกอบกิจการโทรทัศน์ 
ประเภทบริการสาธารณะ ช่องรายการด้านการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นการ
ชั่วคราว 

อนึ่ง กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ ขอเปิดเผยความเห็น โดยจะจัดท าบันทึกความเห็น
จัดส่งให้ในภายหลัง 

 
หมายเหตุ ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๔ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม 

กสทช. วาระที่ ๕.๑.๑๕ เรื่อง การขออนุญาตด าเนินการโครงการทดลองส่ง
สัญญาณโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิทัลของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

๒. กสทช. ประวิทย์ฯ มีข้อสังเกตว่า ขอให้ส านักงาน กสทช. ติดตามผลการพิจารณา
ตีความของคณะกรรมการกฤษฎีกาด้วย ในกรณีที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
เสนอขอความเห็นว่ากฎหมายของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครอบคลุมการ
เผยแพร่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์เพ่ือการท่องเที่ยวและกีฬาหรือไม่ ส่วนการ
อนุญาตในครั้งนี้ไม่ขัดข้อง เนื่องจากเป็นเพียงการทดลองทดสอบ แต่หาก
กฤษฎีกาชี้ออกมาว่ากระทรวงไม่มีอ านาจ ก็ต้องหาผู้ที่มีอ านาจมาเป็นผู้ขอรับ
ใบอนุญาต นอกจากนี้มีประเด็นเรื่องผลกระทบ ซึ่งจากการรับฟังความคิดเห็น
สาธารณะมีการแสดงความห่วงใยหลายประการ อย่างไรก็ตาม หากเป็นไปตามที่ 
กสทช. พันเอก ดร. นทีฯ ชี้แจงว่ามีการก าหนดเงื่อนไขประกอบการอนุญาต
ครอบคลุมประเด็นต่างๆ แล้ว ทั้งนี้รวมถึงได้มีการก าหนดให้มีคณะท างานด้าน
นโยบายและเนื้อหาจ านวน ๙ คน ประกอบไปด้วยผู้แทนจากหน่วยงานและ
องค์กรสื่อต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อท าหน้าที่ก าหนดนโยบายด้านเนื้อหา  ดังนั้น
เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการอนุญาตครั้งนี้แล้วก็ควรจะได้พิจารณารายงานผลการ
ทดลองทดสอบในประเด็นที่ได้มีการก าหนดเป็นเงื่อนไขเอาไว้ด้วยว่ามีการ
ด าเนินการที่สอดคล้องหรือไม่ อีกประเด็นที่ขอฝากให้พิจารณาคือเรื่องการบรรจุ
ระเบียบวาระการประชุม ส าหรับระเบียบวาระที่มีการน าเสนอมาภายหลังจากที่
ก าหนดระยะเวลาไว้ หากมิใช้เรื่องฉุกเฉินจริงๆ ก็อยากขอความกรุณาเลื่อนไป
บรรจุในการประชุมครั้งต่อไป เนื่องจากในช่วงของการประชุมออนไลน์เช่นนี้  
การอ่านและการพิจารณาเอกสารท าได้ยากล าบากมาก 



๒๙ 
 

๓. กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๕/๑๒๐ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม 
๒๕๖๔ ขอให้บันทึกความเห็นไว้ในรายงานการประชุม วาระท่ี ๕.๑.๑๕ ดังนี้ 

“โครงการทดลองจัดตั้งสถานีโทรทัศน์เพ่ือการท่องเที่ยวและกีฬารูปแบบ
กิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
ในส่วนของงบประมาณด าเนินการมีการเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับรายได้ของ
สถานีในรูปแบบรายได้จากผู้สนับสนุนภาคเอกชน และการแบ่งสัดส่วน
ผลประโยชน์จากผู้ผลิตรายการร่วม (Time Sharing) ซึ่งขัดต่อประกาศ กสทช. 
เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์เพ่ือการทดลองหรือทดสอบเป็นการชั่วคราวในข้อ ๓.๑ ซึ่งระบุว่าการ
ทดลองหรือทดสอบจะต้องมิได้มีวัตถุประสงค์ในการแสวงหารายได้เพิ่มเติม 
ผมจึงมีความเห็นให้ส านักงานด าเนินการตรวจสอบรายละเอียดดังกล่าวให้ชัดเจน 
เพ่ือให้ถูกต้องตามกฎหมาย 

นอกเหนือจากนี้ส านักงาน กสทช. ควรจัดท าข้อสรุปว่าการด าเนินการ
ทดลองทดสอบดังกล่าวมีระบบ โครงข่าย หรืออุปกรณ์ในกิจการกระจายเสียงหรือ
กิจการโทรทัศน์ในลักษณะสอดคล้องตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การ
อนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เพ่ือการ
ทดลองหรือทดสอบเป็นการชั่วคราวตามข้อ ๓.๓ อย่างหนึ่งอย่างใดบ้างเพ่ือ
ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ กสทช. มิเช่นนั้นอาจมีความสุ่มเสี่ยงต่อ
การให้อนุญาตทดลองหรือทดสอบอย่างผิดกฎหมายได้ 

อนึ่ง การจัดตั้งสถานีโทรทัศน์เพ่ือการท่องเที่ยวและกีฬาดังกล่าวนี้ 
เนื่องจากจะขอใบอนุญาตเป็นแบบสาธารณะที่ไม่มีการประมูลแข่งขัน จึงจะต้อง
ระมัดระวังไม่ให้เป็นการไปรบกวนการท างานของกลไกตลาดโดยไม่จ าเป็น เพราะ
การถ่ายทอดกีฬาที่นิยมหลายอย่างมีกลไกการแข่งขันในเชิงธุรกิจในตลาดท างาน
ได้ดีอยู่แล้วภายใต้กรอบการก ากับดูแลของ กสทช. การตั้งสถานีโทรทัศน์ใน
รูปแบบสาธารณะดังกล่าวจึงควรมุ่งไปในการเสริมจุดบอดด้านอ่ืนแทนเพ่ือให้
ประชาชนได้ประโยชน์อย่างสูงสุด” 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑๖ : ร่างประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาติ  เรื่ อง คลื่นความถี่ที่ อนุญาตให้ ใช้ โดยวิธีการ อ่ืน
นอกเหนือจากการประมูล (ฉบับท่ี ๒) : ปส. 

 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด้าน

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
ดังนี้ 
๑. เห็นชอบในหลักการของร่างประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ

โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง คลื่นความถี่ที่อนุญาตให้ใช้
โดยวิธีการอ่ืนนอกเหนือจากการประมูล (ฉบับที่ ๒)  



๓๐ 
 

๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. น าร่างประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง คลื่นความถี่ที่อนุญาต
ให้ใช้โดยวิธีการอ่ืนนอกเหนือจากการประมูล (ฉบับที่ ๒) ไปรับฟังความคิดเห็น
สาธารณะจนแล้วเสร็จ ผ่านเว็บไซต์ของส านักงาน กสทช. โดยมีระยะเวลา
ไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน ทั้งนี้ เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติ
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และน าเสนอให้ที่ประชุม กสทช. 
พิจารณาต่อไป 

 
หมายเหตุ ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๔ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม 

กสทช. วาระที่ ๕.๑.๑๖ เรื่อง ร่างประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง คลื่นความถี่ท่ีอนุญาตให้ใช้
โดยวิธีการอ่ืนนอกเหนือจากการประมูล (ฉบับที่ ๒) 

๒. กสทช. ประวิทย์ฯ มีข้อสังเกตว่า เห็นชอบกับการปรับปรุงร่างประกาศฯ เพ่ือให้
สอดคล้องกับกฎหมาย อย่างไรก็ตาม ในอนาคต หากเป็นไปได้ก็ขอฝากให้
ส านักงาน กสทช. ตรวจสอบให้ครบถ้วนตั้งแต่ฉบับแรก โดยหากพบว่าไม่ถูกต้อง
ก็ควรแกไ้ขตั้งแต่ต้น 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑๗ : การขยายระยะเวลาการจัดท าหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการพิจารณาออก

ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์เพื่อให้บริการโทรทัศน์
ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล : ปส. 

 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด้าน

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
ดังนี้ 
๑. เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการจัดท าหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการ

พิจารณาออกใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์เพ่ือ ให้
บริการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล บริการสาธารณะประเภทที่หนึ่ง ซึ่งมี
วัตถุประสงค์หลักเพ่ือการส่งเสริมความรู้ การศึกษา ออกไปอีก ๓ เดือนนับแต่
วันที่ กสทช. มีมติ 

๒. เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการจัดท าหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการ
พิจารณาออกใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์เพ่ือให้
บริการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ประเภทกิจการบริการสาธารณะ ระดับ
ภูมิภาค ออกไปอีก ๓ เดือนนับแต่วันที่ กสทช. มีมติ 

 
หมายเหตุ ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๔ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม 

กสทช. วาระที่ ๕.๑.๑๗ เรื่อง การขยายระยะเวลาการจัดท าหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขในการพิจารณาออกใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการ
โทรทัศน์เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล 



๓๑ 
 

๒. กสทช. ประวิทย์ฯ มีข้อสังเกตต่อเรื่องการจัดท าหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ในการพิจารณาออกใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์
เพ่ือให้บริการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลว่าส านักงาน กสทช. ควรท า
คู่ขนานกับการแก้ไขประกาศ กสทช. เรื่องการเพ่ิมคลื่นความถี่ย่าน ๔๗๐ – ๖๙๔ MHz 
โดยเร่งรัดด าเนินการและรับฟังความเห็นอย่างรอบด้านให้มากที่สุด ถ้าหาก
พิจารณาใน กสทช. ชุดนี้ไม่ทัน อย่างน้อยก็จะเป็นการเตรียมความพร้อมไว้
ส าหรับ กสทช. ชุดใหม่ และในอนาคตก็จะมีเรื่องการอนุญาตให้ทดลองหรือ
ทดสอบของช่องรายการประเภทการท่องเที่ยวและกีฬาเพ่ิมขึ้น ดังนั้นส านักงาน 
กสทช. ควรจัดท าหลักเกณฑ์ให้ครบถ้วนทุกประเภทรายการ 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑๘ : การยกเว้นการแจ้งเปลี่ยนแปลงผังรายการและการขอเปลี่ยนแปลงเวลา

ออกอากาศข่าวในพระราชส านัก กรณีการถ่ายทอดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก  
ครั้งที่ ๓๒ : ปส. 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด้าน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
ดังนี้ 
๑. อนุญาตให้ยกเว้นการแจ้งเปลี่ยนแปลงผังรายการ กรณีการถ่ายทอดการแข่งขัน

กีฬาโอลิมปิก ครั้งที่ ๓๒ ของผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการ
โทรทัศน์ เพ่ือให้บริการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล จ านวน ๖ ช่องรายการ 
ตั้งแต่วันที่ ๒๑ กรกฎาคม – ๘ สิงหาคม ๒๕๖๔  

๒. อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเวลาออกอากาศข่าวในพระราชส านัก กรณีการถ่ายทอด
การแข่งขันกีฬาโอลิมปิก ครั้งที่ ๓๒ ของผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และ
ประกอบกิจการโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล 
จ านวน ๖ ช่องรายการ ตั้งแต่วันที่ ๒๑ กรกฎาคม – ๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยออกอากาศ
ข่าวในพระราชส านัก ระหว่างเวลา ๒๐.๓๐ – ๒๑.๐๐ น. หรือภายหลังจบการ
ถ่ายทอดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก ครั้งที่ ๓๒ 

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๔ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑.๑๘ เรื่อง การยกเว้นการแจ้งเปลี่ยนแปลงผังรายการและการขอ
เปลี่ยนแปลงเวลาออกอากาศข่าวในพระราชส านัก กรณีการถ่ายทอดการแข่งขันกีฬา
โอลิมปิก ครั้งที่ ๓๒ 

 
 
 
 
 



๓๒ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒ : เรื่องที่ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด้าน

กิจการโทรคมนาคม 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑ : การพิจารณาข้อเสนอการขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต 

จ ากัด ตามประกาศ กสทช. เรื่อง บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบโครงข่ายเสมือน : 
มท.  

 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด้าน

กิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบให้บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด ปรับปรุงแก้ไขข้อเสนอการขายส่งบริการ

โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบโครงข่ายเสมือน ตามประกาศ กสทช. เรื่อง การบริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบโครงข่ายเสมือน  

๒. อนุมัติในหลักการกรณีส านักงาน กสทช. ตรวจสอบข้อเสนอการขายส่งบริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบโครงข่ายเสมือนของผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม 
หากพบว่าข้อเสนอดังกล่าวมีเนื้อหาไม่เป็นไปตามประกาศ กสทช. เรื่อง การบริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบโครงข่ายเสมือน หรือตามที่ กสทช.  เคยมีมติที่ประชุม 
ให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมให้ด าเนินการ
แก้ไขก่อนน าเสนอต่อที่ประชุม กสทช. เพื่อพิจารณา 

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๔ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๒.๑ เรื่อง การพิจารณาข้อเสนอการขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของ
บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด ตามประกาศ กสทช. เรื่อง การบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
แบบโครงข่ายเสมือน 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๒ : การพิจารณายุติเรื่องร้องเรียนนางสาวพีรญา ภาขวัญพงษ์ ร้องเรียนบริษัท ทรู มูฟ 

เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด กรณีประสบปัญหาเลขหมายถูกน าไป
ลงทะเบียนเป็นชื่อบุคคลอ่ืนที่ไม่ใช่เจ้าของจริง : รท. 

 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด้าน

กิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็นชอบให้มีหนังสือ
แจ้งให้บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด เพ่ือด าเนินการปรับปรุง
การให้บริการให้เป็นไปตามประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาการให้บริการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ก าหนด ทั้งนี้ เนื่องจากพิจารณาเห็นว่าข้อเท็จจริงที่ปรากฏ 
เชื่อได้ว่าบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด โอนสิทธิเปลี่ยนตัว
ผู้ใช้บริการโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ร้องเรียน ซึ่งไม่เป็นไปตามประกาศ 
กสทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาการให้บริการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙  
 



๓๓ 
 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๔ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๒.๒ เรื่อง การพิจารณายุติเรื่องร้องเรียนนางสาวพีรญา ภาขวัญพงษ์ 
ร้องเรียนบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด กรณีประสบปัญหา
เลขหมายถูกน าไปลงทะเบียนเป็นชื่อบุคคลอื่นที่ไม่ใช่เจ้าของจริง 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๓ : บันทึกแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาให้ใช้บริการโครงข่ายโทรคมนาคม ระหว่างการไฟฟ้า

นครหลวง กับบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด : ชท.  
 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด้าน

กิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็นชอบบันทึกแก้ไข
เพิ่มเติมสัญญาให้ใช้บริการโครงข่ายโทรคมนาคม ระหว่างการไฟฟ้านครหลวง 
กับบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด โดยให้การไฟฟ้านครหลวงใช้ถ้อยค าเรียกชื่อสัญญา
ให้สอดคล้องตามประกาศ กสทช. เรื่อง การใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๔ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 
วาระที่ ๕.๒.๓ เรื่อง บันทึกแก้ไขเพ่ิมเติมสัญญาให้ใช้บริการโครงข่ายโทรคมนาคม 
ระหว่างการไฟฟ้านครหลวง กับบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๔ : บริษัท จัสเทล เน็ทเวิร์ค จ ากัด ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลจุดเชื่อมต่อและเพิ่มจุด

เชื่อมต่อออกต่างประเทศ ภายใต้ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สอง 
เลขที่ TEL2/F/2549/003 และใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสาม 
เลขที่ TEL3/2552/003 : ปท.๑ 

 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด้าน

กิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. อนุญาตให้บริษัท จัสเทล เน็ทเวิร์ค จ ากัด เปลี่ยนแปลงข้อมูลจุดเชื่อมต่อโครงข่าย

โทรคมนาคม จ านวน ๑๓ จุด ส าหรับบริการวงจรเช่า บริการ IP Bandwidth 
บริการอินเทอร์เน็ตเกตเวย์ระหว่างประเทศ และบริการชุมสายอินเทอร์เน็ต และ
บริการอ่ืนภายใต้ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สองที่มีโครงข่าย
เป็นของตนเอง เลขที่ TEL2/F/2549/003 และส าหรับบริการวงจรเช่าส่วนบุคคล
ระหว่างประเทศ บริการวงจรเช่าเสมือนส่วนบุคคลระหว่างประเทศ ภายใต้
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม เลขที่ TEL3/2552/003  

๒. อนุญาตให้บริษัท จัสเทล เน็ทเวิร์ค จ ากัด เพ่ิมจุดเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม 
จ านวน ๔ จุด ส าหรับบริการที่เกี่ยวข้อง ภายใต้ใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมแบบที่สองที่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง เลขที่ TEL2/F/2549/003 
และใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม เลขที่ TEL3/2552/003  

 



๓๔ 
 

๓. เห็นชอบการปรับปรุงเงื่อนไขในการอนุญาตใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
แบบที่สองที่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง เลขที่ TEL2/F/2549/003 และใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม เลขที่ TEL3/2552/003 ของบริษัท จัสเทล 
เน็ทเวิร์ค จ ากัด ในส่วนที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๔ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๔ เรื่อง บริษัท จัสเทล เน็ทเวิร์ค จ ากัด ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลจุดเชื่อมต่อ
และเพ่ิมจุดเชื่อมต่อออกต่างประเทศ ภายใต้ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
แบบที่สอง เลขที่ TEL2/F/2549/003 และใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
แบบที่สาม เลขที่ TEL3/2552/003 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๕ : การสิ้นสุดการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สามของบริษัท ไฟเบอร์

ทูเดอะโฮม จ ากัด : ปท.๑ 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด้าน
กิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุญาตให้บริษัท 
ไฟเบอร์ทูเดอะโฮม จ ากัด สิ้นสุดการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม 
เลขที่ TEL3/2557/002 โดยให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
 

หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๔ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 
วาระที่ ๕.๒.๕ เรื่อง การสิ้นสุดการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม
ของบริษัท ไฟเบอร์ทูเดอะโฮม จ ากัด 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๖ : บริษัท เคเบิล ชลบุรี เน็ทเวิร์ค จ ากัด ขอสิ้นสุดใบอนุญาตประกอบกิจการ

โทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่ง : ปท.๒ 
 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด้าน

กิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบให้ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง เลขที่ TEL1/2559/117 

ของบริษัท เคเบิล ชลบุรี เน็ทเวิร์ค จ ากัด สิ้นสุดลง โดยให้มีผลสิ้นสุดการอนุญาต
ในวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔  

๒. เห็นชอบแผนการด าเนินการเยียวยาผู้ใช้บริการตามที่บริษัท เคเบิล ชลบุรี เน็ทเวิร์ค 
จ ากัด เสนอ โดยบริษัท เคเบิล ชลบุรี เน็ทเวิร์ค จ ากัด มีการด าเนินการครอบคลุม
ถึงการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า และมีการก าหนดวันสิ้นสุดการ
ให้บริการ เพ่ือให้ผู้ใช้บริการหาผู้ให้บริการรายใหม่เพ่ือให้ได้รับความต่อเนื่องใน
การใช้บริการแล้ว  

 
 



๓๕ 
 

๓. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. ด าเนินการ ดังนี้  
๓.๑ ติดตามการด าเนินการเพ่ือช าระค่าธรรมเนียมประจ าปี ๒๕๖๔ จนถึงวันที่

สิ้นสุดการอนุญาต  
๓.๒ ติดตามตรวจสอบผู้รับใบอนุญาตภายหลังจากสิ้นสุดการอนุญาตว่ามีการ

ประกอบกิจการโทรคมนาคมหรือไม่ 
 

หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๔ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 
วาระที่ ๕.๒.๖ เรื่อง บริษัท เคเบิล ชลบุรี เน็ทเวิร์ค จ ากัด ขอสิ้นสุดใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๗ : การรวมธุรกิจระหว่างบริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จ ากัด และบริษัท ทริปเปิลที 

บรอดแบนด์ จ ากัด (มหาชน) : วท.  
 

มติที่ประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด้าน
กิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. รับทราบการรวมธุรกิจระหว่างบริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จ ากัด และ

บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือเดียวกัน 
ตามประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการก ากับดูแลการรวมธุรกิจในกิจการโทรคมนาคม 
โดยมีก าหนดการรวมธุรกิจในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ และให้บริษัท ทริปเปิลที 
อินเทอร์เน็ต จ ากัด และบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ ากัด (มหาชน)  
รายงานต่อส านักงาน กสทช. ทราบการรวมธุรกิจภายใน ๗ วันหลังการด าเนินการ 
เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้องต่อไป  

๒. เห็นชอบการขอยกเลิกบริการภายใต้ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
แบบที่หนึ่ง เลขที่ TEL1/2559/017 ของบริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จ ากัด 
โดยให้มีผลเป็นการยกเลิกบริการตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป ตามที่
บริษัทฯ ร้องขอ ดังนี้  
๒.๑ บริการอินเทอร์เน็ตแบบ xDSL (xDSL Modern)  
๒.๒ บริการอินเทอร์เน็ตผ่านโครงข่ายใยแก้วน าแสง (FITx)  
๒.๓ บริการอินเทอร์เน็ตแบบ WiFi  
๒.๔ บริการอินเทอร์เน็ตแบบ Norrowband (Dial–Up Modern)  
๒.๕ บริการเสียงผ่านอินเทอร์เน็ต (Voice over internet Protocol – VoIP) 

๓. เห็นชอบแผนการด าเนินการเยียวยาผู้ ใช้บริการตามที่ บริษัท ทร ิป เป ิลที 
อินเทอร์เน็ต จ ากัด เสนอ โดยบริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จ ากัด มีการ
ด าเนินการครอบคลุมถึงการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า มีการจัด
ให้มีการให้บริการอย่างต่อเนื่อง และมีการด าเนินการรองรับกรณีที่ผู้ใช้บริการ
ไม่ประสงค์จะใช้บริการต่อไป โดยการคืนเงินคงเหลือให้แก่ผู้ใช้บริการแล้ว 

 



๓๖ 
 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๔ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๒.๗ เรื่อง การรวมธุรกิจระหว่างบริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จ ากัด 
และบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ ากัด (มหาชน) 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๘ : แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาสิทธิแห่งทาง (กพส.) : วท. 
 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด้าน

กิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็นชอบการแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการพิจารณาสิทธิแห่งทาง (กพส.) ชุดใหม่ มีองค์ประกอบดังนี้ 
๑. พลเอก ยงยุทธ  เมฆรัต ประธานอนุกรรมการ (ด้านโทรคมนาคม) 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัศวิน  พิชญโยธิน  อนุกรรมการ (ด้านประเมินราคาทรัพย์สิน) 
๓. พลตรี ปิยพล  ผลาสินธุ์ อนุกรรมการ (ด้านวิศวกรรม) 
๔. ดร. อาภา  หวังเกียรติ อนุกรรมการ (ด้านสิ่งแวดล้อม) 
๕. นางสาวภัสริณ  กิตติพรหมวงศ์ อนุกรรมการ (ด้านกฎหมาย) 
โดยให้คณะอนุกรรมการพิจารณาสิทธิแห่งทาง (กพส.) ชุดใหม่ ได้รับค่าตอบแทนเป็น
เบี้ยประชุมในอัตราข้อ ๑๖ (๒) ของระเบียบ กสทช. ว่าด้วยการแต่งตั้งการปฏิบัติ
หน้าที่ และการจ่ายค่าตอบแทนของคณะอนุกรรมการ พ.ศ. ๒๕๖๑   
ทั้งนี้ ในการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาสิทธิแห่งทาง (กพส.) ให้
ส านักงาน กสทช. ด าเนินการตามมติหลักการของที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๗/๒๕๕๔ 
เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ วาระท่ี ๕.๓ 
 

หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๔ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๒.๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาสิทธิแห่งทาง (กพส.) 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๙ : หนังสือบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จ ากัด เรื่อง อุทธรณ์และ

โต้แย้งค าสั่งให้กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล ยื่นขอรับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมหรือยื่นขอเพิ่มบริการโทรคมนาคม : ปท.๑  

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมเสียงข้างมาก (กสทช. พลเอก สุกิจฯ ท าหน้าที่ประธาน กสทช. กสทช.  

พันเอก ดร. นทีฯ กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ์ฯ กสทช. รศ. ประเสริฐฯ และ กสทช. 
ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ) มีมติเห็นชอบให้มีหนังสือแจ้งบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 
ไทยพาณิชย์ จ ากัด (บลจ. ไทยพาณิชย์) เพ่ือทราบว่า ขณะนี้ได้มีการแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการพิจารณาแนวทางการก ากับดูแลกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน
โทรคมนาคม และส านักงาน กสทช. ได้ส่งหนังสือ บลจ. ไทยพาณิชย์ เลขที่ จท. ๑๑–
๖๔๐๐๕๕ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ให้คณะอนุกรรมการดังกล่าวพิจารณา 
และจะได้แจ้งผลการพิจารณาให้ทราบในโอกาสต่อไป 

 



๓๗ 
 

ที่ประชุมเสียงข้างน้อย (กสทช. ประวิทย์ฯ) ขอสงวนความเห็น ดังนี้ ๑. แม้ส านักงาน 
กสทช. จะพิจารณาว่า หนังสือของส านักงาน กสทช. มิได้เป็นค าสั่งทางปกครอง 
เป็นเพียงการแจ้งมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ 
และครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ แต่ก็ยังคงมีประเด็นที่ต้อง
พิจารณาต่อไปด้วยว่า ตัวมติ กสทช. เองนั้น เป็นค าสั่งทางปกครองหรือไม่ ซึ่งหากใช่ 
หนังสือส านักงาน กสทช. ที่แจ้งมติ กสทช. ดังกล่าวก็ย่อมเป็นการแจ้งค าสั่งทาง
ปกครองอยู่ดี เพียงแต่เป็นค าสั่งที่ไม่ครบถ้วนทั้งในแง่รูปแบบและเนื้อหาตาม
กฎหมาย ดังนั้นจึงควรที่จะต้องแก้ไขให้ครบถ้วนถูกต้อง ๒. กรณีที่ส านักงาน กสทช. 
ชี้แจงว่า มติ กสทช. ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ มีการมอบหมายให้ส านักงานไปด าเนินการออก
ประกาศเก่ียวกับหลักเกณฑ์และวิธีการขอรับใบอนุญาตส าหรับกองทุนรวมโครงสร้าง
พ้ืนฐานโทรคมนาคม ส านักงาน กสทช. จึงจ าเป็นต้องจัดท าหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้
เสร็จสิ้นก่อน ผมเห็นว่า อาจเข้าข่ายเป็นการประวิงเวลา เนื่องจากที่ประชุม กทค. 
ครั้งที่ ๓๖/๒๕๕๖ ได้เคยมีมติวางหลักการทั่วไปไว้ว่า กองทุนฯ ต้องมาขอรับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม จึงถือว่าบริษัทฯ มีหน้าที่ต้องขอรับ
ใบอนุญาตตั้งแต่บัดนั้นแล้ว ส่วนที่ กทค. และ กสทช. มีมติอีกหลายครั้งต่อมาให้
ส านักงาน กสทช. ก าหนดมาตรการก ากับดูแลในรายละเอียด บริษัทฯ ก็ไม่ได้มีหน้าที่
ต้องรอการออกประกาศฯ ดังกล่าวแต่อย่างใด หากแต่หมายความว่า เมื่อบริษัทฯ  
มาขอรับใบอนุญาตและกลายเป็นผู้รับใบอนุญาตภายใต้การก ากับดูแลของ กสทช. แล้ว 
หากจะมีหลักเกณฑ์ใดที่ กสทช. ก าหนดขึ้นในอนาคตก็จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
เหล่านั้นด้วย ๓. ตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมา ทั้ง กทค. และ กสทช. เคยมีมติกรณี
ของการประกอบกิจการกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานฯ ไว้อย่างชัดเจนคงเส้นคงวาว่า
จะต้องได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ประเด็นจึงอยู่ที่ว่า ส านักงาน 
กสทช. ได้เคยแจ้งค าสั่งทางปกครองในประเด็นนี้แก่บริษัทฯ และกองทุนรวมฯ ต่างๆ 
เพ่ือให้ด าเนินการขอรับใบอนุญาตตามมติ กทค. และ กสทช. แล้วหรือไม่ หากเคยมี
การแจ้งแล้ว ส านักงาน กสทช. ก็ต้องพิจารณาว่าเป็นการแจ้งที่ครบถ้วนหรือไม่  
แต่หากว่ายังไม่ได้แจ้งก็อาจเข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ เนื่องจากถือว่ากองทุนรวมฯ 
มีการกระท าที่ฝ่าฝืนกฎหมายมายาวนาน ซึ่งเป็นความผิดที่มีโทษทางอาญา โดยที่
ส านักงาน กสทช. มีหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าว ทั้งนี้ เรื่องทางอาญากับ
ทางปกครองย่อมเป็นคนละส่วนกัน ดังนั้นจึงไม่มีความจ าเป็นใดๆ ที่จะต้องรอผลการ
พิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ ที่เพ่ิงแต่งตั้งขึ้น 
อนึ่ง กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ ขอเปิดเผยความเห็น โดยจะจัดท าบันทึกความเห็น
จัดส่งให้ในภายหลัง 
 

หมายเหตุ ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๔ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม 
กสทช. วาระที่ ๕.๒.๙ เรื่อง หนังสือบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ 
จ ากัด เรื่อง อุทธรณ์และโต้แย้งค าสั่งให้กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคม 
ดิจิทัล ยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมหรือยื่นขอเพ่ิมบริการ
โทรคมนาคม 



๓๘ 
 

๒. กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๕/๑๒๑ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
ขอให้แนบบันทึกความเห็นไว้ท้ายรายงานการประชุม จ านวน ๒ หน้า ทั้งนี้ ตาม
มติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ วาระท่ี ๒.๑ 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๑๐ : มาตรการสนับสนุนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคม อุปกรณ์สื่อสาร และอุปกรณ์ที่

จ าเป็น เพื่อรองรับการบริหารจัดการดูแลผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยใช้การ
แยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) และการแยกกักตัวในชุมชน (Community 
Isolation) : วท. ถท.  

 
มติที่ประชุม ๑. เห็นชอบในหลักการให้เพ่ิมเติมวัตถุประสงค์ในการด าเนินการมาตรการสนับสนุน

การจัดให้มีบริการโทรคมนาคม อุปกรณ์สื่อสาร และอุปกรณ์ที่จ าเป็น เพ่ือรองรับ
การบริหารจัดการดูแลผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยใช้การแยกกักตัวที่บ้าน 
(Home Isolation) และการแยกกักตัวในชุมชน (Community Isolation) และ
สนับสนุนการส่งข้อความสั้น (SMS) กรณีหน่วยงานภาครัฐต้องด าเนินการแจ้ง
ประชาชนในเรื่องเก่ียวกับวัคซีน การรักษา และมาตรการที่เก่ียวข้องกับโควิด–๑๙ 
ตามท่ีศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด–๑๙ (ศปก.ศบค.) ร้องขอ  

๒. เห็นชอบให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมด าเนินการเพ่ิมเติมตาม
ข้อ ๑. ภายในกรอบวงเงินที่เคยได้รับการอนุมัติไว้เดิม จ านวน ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ซึ่งเป็นจ านวนที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว โดยเป็นกรอบวงเงิน
รวมกับมาตรการสนับสนุนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคม อุปกรณ์สื่อสาร และ
อุปกรณ์ที่จ าเป็นเพ่ือรองรับการรักษาผู้ป่วยและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ ส าหรับโรงพยาบาลสนามและศูนย์ฉีดวัคซีนกลางของกระทรวง
สาธารณสุข ตามมติ กสทช. ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
และครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ ทั้งนี้ ให้น าค่าใช้จ่ายดังกล่าว
มาหักลดหย่อนจากรายได้ที่ต้องจัดสรรเพ่ือน าไป ใช้ในการจัดให้มีบริการ
โทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยทั่วถึงและบริการเพ่ือสังคม ตามประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการน าค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากภารกิจ ด้านโทรคมนาคมเพ่ือ
ประโยชน์สาธารณะมาหักลดหย่อนจากรายได้ที่ต้องจัดสรรเพื่อน าไปใช้ในการ
จัดให้มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม  

๓. เห็นชอบรายการค่าใช้จ่ายที่จะน ามาหักลดหย่อนจากรายได้ที่ต้องจัดสรรเพ่ือ
น าไปใช้ในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยทั่วถึงและบริการเพ่ือสังคม 
ตามข้อ ๒. ดังนี้  
๓.๑ ค่าอุปกรณ์กระจายสัญญาณ WiFi (Access point)  
๓.๒ ค่าอุปกรณส์วิตซ์ (Gigabit Switch)  
๓.๓ ค่าอุปกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบมีสาย/แบบไร้สาย (Router)  
๓.๔ ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One  
๓.๕ ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก  



๓๙ 
 

๓.๖ ค่าชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และส าหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก  

๓.๗ ค่าคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตพร้อมซิมการ์ด  
๓.๘ ค่าเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Smartphone) พร้อมซิมการ์ด  
๓.๙ ค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รายเดือน หรือค่าบริการเติมเงินค่าใช้บริการ

โทรศัพท์เคลื่อนที่  
๓.๑๐ ค่าบริการส่งข้อความสั้น (SMS) กรณีหน่วยงานภาครัฐต้องด าเนินการแจ้ง

ประชาชนในเรื่องเกี่ยวกับวัคซีน การรักษา และมาตรการที่เกี่ยวข้องกับ
โควิด–๑๙  

๔. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. ก าหนดกระบวนการขั้นตอนและหลักเกณฑ์การ
ด าเนินมาตรการที่ชัดเจน ร่วมกับหน่วยงานรัฐที่เป็นผู้รับผิดชอบ ผู้ประกอบ
กิจการโทรคมนาคม และหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้  เพ่ือให้การด าเนิน
มาตรการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อไป  

 
หมายเหตุ ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๔ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม 

กสทช. วาระที่ ๕.๒.๑๐ เรื่อง มาตรการสนับสนุนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคม 
อุปกรณ์สื่อสาร และอุปกรณ์ที่จ าเป็น เพ่ือรองรับการบริหารจัดการดูแลผู้ติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยใช้การแยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) และการ
แยกกักตัวในชุมชน (Community Isolation) 

๒. กสทช. ประวิทย์ฯ มีข้อสังเกตว่า ขอให้ส านักงาน กสทช. จัดท าหลักเกณฑ์การ
ด าเนินมาตรการที่ชัดเจน อาทิ เรื่องการครอบครองหรือถือกรรมสิทธิ์ในอุปกรณ์
ต่างๆ หรือในเรื่องการจดทะเบียนซิมการ์ดว่าจะท าในนามใคร จะเป็นหน่วยงาน
รัฐหรือชาวบ้าน ทั้งนี้รวมถึงควรที่จะก าหนดคุณลักษณะของบริการโทรคมนาคม
ที่เหมาะสมส าหรับการใช้งานในการดูแลกลุ่มผู้ป่วยติดเชื้อที่ได้รับการแยกกักตวั
ที่บ้าน (Home Isolation) และการแยกกักตัวในชุมชน (Community Isolation) 
และก าหนดราคากลางของค่าบริการไว้ด้วย เพ่ือจะได้ไม่มีปัญหาความแตกต่าง
ของแพ็กเกจและค่าบริการที่ผู้ให้บริการแต่ละรายจะน ามาเบิก 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓ : เรื่องการบริหารงานส านักงาน กสทช. 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๑ : การยกเลิกขอบเขตงาน (Terms of Reference) ของทุนประเภทที่ ๒ ประจ าปี 

๒๕๖๓ : โครงการศึกษาแนวทางพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านอวกาศของประเทศ
และเสนอแนะนโยบายส่งเสริมการเกิดระบบนิเวศเศรษฐกิจอวกาศของประเทศไทย : 
ทบ. 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการ
กระจายเสียงฯ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็นชอบให้ยกเลิกขอบเขตงาน 
(Terms of Reference) ของทุนประเภทที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๓ : โครงการศึกษา



๔๐ 
 

แนวทางพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านอวกาศของประเทศและเสนอแนะนโยบาย
ส่งเสริมการเกิดระบบนิเวศเศรษฐกิจอวกาศของประเทศไทย 

 
หมายเหตุ ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๔ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม 

กสทช. วาระที่ ๕.๓.๑ เรื่อง การยกเลิกขอบเขตงาน (Terms of Reference) 
ของทุนประเภทที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๓ : โครงการศึกษาแนวทางพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านอวกาศของประเทศและเสนอแนะนโยบายส่งเสริมการเกิดระบบนิเวศ
เศรษฐกิจอวกาศของประเทศไทย 

๒. กสทช. ประวิทย์ฯ มีข้อสังเกตเกี่ยวกับขั้นตอนการน าเสนอระเบียบวาระว่า 
เนื่องจากในส่วนของระเบียบวาระนี้เป็นเรื่องของการยกเลิก ToR เดิม ซึ่งมี
ความสัมพันธ์กับระเบียบวาระที่ ๔.๑๕ ที่เป็นวาระเพ่ือทราบ แท้จริงแล้วล าดับ
ขั้นตอนจึงควรที่จะต้องน าเสนอระเบียบวาระเพ่ือพิจารณานี้ก่อนที่จะน าเสนอ 
ToR ใหม่ เพื่อมิให้เกิดความขัดกันในเชิงกระบวนการทางปกครอง 

 
ประธาน ได้แจง้ก าหนดการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๔ ในวันพุธที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ 

พร้อมกล่าวขอบคณุคณะกรรมการฯ และกล่าวปิดประชุม 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๐.๕๐ น. 
 


